

**Regulatory Data Transformation: Credit**

Mapping

**December 2022**

**Disclaimer**

การ Mapping ในเอกสารเป็นเพียง Guideline เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ้างอิงกับการส่งข้อมูลเดิมใน DMS เท่านั้น ไม่รวมการรายงาน adhoc ที่ สถาบันการเงินนำส่งผู้ตรวจโดยตรง

การรายงานใน RDT อาจมีการขยายขอบเขต ปรับ definition และเงื่อนไขการรายงาน ขอให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร Data Entities and Classification

**Document Information**

**Revision History**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 1.0 | 31 July 2021 |  |  |  |
| V 1.0.1 | 31 August 2021 |  | I. Data Entity Mapping Summary  II. Data Entity Mapping Detail  1.1 Credit Account (DER\_CAC)  1.8 Account x Account (DER\_ACXAC)  1.9 Policy Adoption (DER\_PLC)  4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) |  |
| V 1.1 | 27 October 2021 |  | I. Data Entity Mapping Summary  II. Data Entity Mapping Detail  9.1 One Time Data (DER\_OTD)  III. Classification Mapping Detail  25. DR Method Code |  |
| V 1.2 | 4 January 2022 |  | I. Data Entity Mapping Summary  II. Data Entity Mapping Detail  1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD)  1.6 FX Loan (DER\_FXL)  1.9 Policy Adoption (DER\_PLC)  1.13 Debt Restructuring (DER\_DR)  3.4 Building (DER\_BLD)  3.8 Guarantor or Endorser (DER\_ GE)  4.4 Business Loan Profile (DER\_BLP)  4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP)  4.9 Counterparty Debtor Group (DER\_CPDG)  5.5 Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA)  6.1 Interest Plan (DER\_INTP)  7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)  7.6 Transaction Flow (DER\_TXF)  III. Classification Mapping Summary  IV. Classification Mapping Detail  5. Arrangement Purpose Code  13. Collateral Type Code  14. Counterparty Type Code  26. DR Policy Group Code  27. Employment Characteristic Code  28. Employment Status Code  29. Factor for Consideration Code  33. Guarantee and Endorsement Type Code  37. Interest Rate Type Code  39. Legal Operation Status Code  40. Loan and Contingent Type Code  42. Movement Type Code  48. Product Loan Type Under Regulate Code  49. Property Type Code  59. Time Unit Code |  |
| V 1.3 | 28 February 2022 |  | II. Data Entity Mapping Detail  1.1 Credit Account (DER\_CAC)  1.5 Project Finance (DER\_PJF)  3.3 Land (DER\_LND)  5.5 Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA)  IV. Classification Mapping Details  40. Loan and Contingent Type Code |  |
| V 1.4 | 18 April 2022 |  | 42. Movement Type Code  60. Transaction Purpose Code |  |
| V 2.0 | 30 December 2022 |  | II. Data Entity Mapping Detail  1.1 Credit Account (DER\_CAC)  - Changes to data element name  - New data element  1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD)  - Removed data element  1.13 Debt Restructuring (DER\_DR)  - Changes to data element name  1.15 Legal Operations (DER\_LOP)  - Removed data entity  6.1 Interest Plan (DER\_INTP)  - Added new data element  7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)  - Changes to data element name  - New data element  III. Classification Mapping Summary  - Removed CL Code  IV. Classification Mapping Detail  5. Arrangement Purpose Code  - Changes to RDT CL Value  13. Collateral Type Code  - Changes to RDT CL Value  - Removed data entity  - Removed CL Code  14. Counterparty Type Code  - Added DMS Code  - Removed DMS Code  - Changes to RDT CL Value  23. Debtor Group Reason Code  - Removed CL Code  25. DR Method Code  - Changes to RDT CL Value  27. Employment Characteristic Code  - New CL Code  28. Employment Status Code  - New CL Code  - Changes to RDT CL Value  Legal Operation Status Code  - Removed CL  39. Loan and Contingent Type Code  - Changes to RDT CL Value  41. Movement Type Code  - Changes to RDT CL Value  - Removed CL code  - New CL code  50. Relationship Type Code  - Changes to RDT CL Value  54. Share Lending Type Code  - Changes to RDT CL Value  59. Transaction Purpose Code  - Changes to RDT CL Value  V. Data Set Glossary  - Removed Terminology | Change from  V1.4 in red |

**Table of Contents**

[I. Data Entity Mapping Summary 11](#_Toc122608743)

[II. Data Entity Mapping Detail 14](#_Toc122608744)

[1. Credit Account 14](#_Toc122608745)

[1.1 Credit Account (DER\_CAC) 14](#_Toc122608746)

[1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD) 16](#_Toc122608747)

[1.3 Credit Card (DER\_CC) 17](#_Toc122608748)

[1.4 Mortgage Loan (DER\_MGL) 17](#_Toc122608749)

[1.5 Project Finance (DER\_PJF) 18](#_Toc122608750)

[1.6 FX Loan (DER\_FXL) 18](#_Toc122608751)

[1.7 Share Lending Member (DER\_SHM) 18](#_Toc122608752)

[1.8 Account x Account (DER\_ACXAC) 19](#_Toc122608753)

[1.9 Policy Adoption (DER\_PLC) 19](#_Toc122608754)

[1.10 Grace Period (DER\_GRPD) 19](#_Toc122608755)

[1.11 Portfolio (DER\_PRT) 19](#_Toc122608756)

[1.12 Product Program (DER\_PP) 20](#_Toc122608757)

[1.13 Debt Restructuring (DER\_DR) 20](#_Toc122608758)

[1.14 Debt Restructuring Method (DER\_DRM) 21](#_Toc122608759)

[~~1.15 Legal Operation (DER\_LOP)~~ 21](#_Toc122608760)

[2. Application 22](#_Toc122608761)

[2.1 Application (DER\_APP) 22](#_Toc122608762)

[2.2 Application Customer (DER\_APPC) 22](#_Toc122608763)

[2.3 Application Purpose (DER\_APPP) 22](#_Toc122608764)

[2.4 Application Lending Business (DER\_APPLB) 22](#_Toc122608765)

[2.5 Application Loan Type (DER\_APPLT) 22](#_Toc122608766)

[2.6 Application Status (DER\_APPS) 22](#_Toc122608767)

[3. Collateral and Guarantor 23](#_Toc122608768)

[3.1 Collateral (DER\_COL) 23](#_Toc122608769)

[3.2 Collateral x Id (DER\_COLID) 23](#_Toc122608770)

[3.3 Land (DER\_LND) 24](#_Toc122608771)

[3.4 Building (DER\_BLD) 24](#_Toc122608772)

[3.5 Real Estate Relationship (DER\_RER) 25](#_Toc122608773)

[3.6 Collateral Valuation Group (DER\_CVG) 25](#_Toc122608774)

[3.7 Valuation (DER\_VAL) 25](#_Toc122608775)

[3.8 Guarantor or Endorser (DER\_ GE) 26](#_Toc122608776)

[3.9 Pledge Valuation Group (DER\_PVG) 26](#_Toc122608777)

[Counterparty 27](#_Toc122608778)

[4.1 Counterparty\_x\_Id (DER\_CPID) 27](#_Toc122608779)

[4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP) 27](#_Toc122608780)

[4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP) 28](#_Toc122608781)

[4. Credit Counterparty 29](#_Toc122608782)

[4.4 Business Loan Profile (DER\_BLP) 29](#_Toc122608783)

[4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP) 29](#_Toc122608784)

[4.6 Relationship to Reporter (DER\_RTR) 30](#_Toc122608785)

[4.7 Counterparty Entity (DER\_CPEN) 30](#_Toc122608786)

[4.8 Debtor Group (DER\_DG) 30](#_Toc122608787)

[4.9 Counterparty Debtor Group (DER\_CPDG) 30](#_Toc122608788)

[5. Credit Line and Protection 31](#_Toc122608789)

[5.1 Credit Line (DER\_CL) 31](#_Toc122608790)

[5.2 Credit Line Loan Type (DER\_CLLT) 31](#_Toc122608791)

[5.3 Credit Line Protection (DER\_CLP) 31](#_Toc122608792)

[5.4 Collateral Pledge (DER\_COLP) 31](#_Toc122608793)

[5.5 Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA) 32](#_Toc122608794)

[5.6 Override or Deviation (DER\_OVD) 32](#_Toc122608795)

[6. Interest 33](#_Toc122608796)

[6.1 Interest Plan (DER\_INTP) 33](#_Toc122608797)

[6.2 Interest Reference (DER\_INTR) 34](#_Toc122608798)

[6.3 Interest Reference Value (DER\_INTRV) 34](#_Toc122608799)

[7. Credit Movement 35](#_Toc122608800)

[7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM) 35](#_Toc122608801)

[7.2 Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD) 36](#_Toc122608802)

[7.3 Credit Line Availability (DER\_CLA) 36](#_Toc122608803)

[7.4 Outstanding Daily (DER\_OTDD) 36](#_Toc122608804)

[7.5 Aggregated Flow (DER\_AGF) 37](#_Toc122608805)

[7.6 Transaction Flow (DER\_TXF) 37](#_Toc122608806)

[7.7 Related Loan or Investment (DER\_RLI) 38](#_Toc122608807)

[7.8 BOT Reference Document (DER\_BRD) 38](#_Toc122608808)

[7.9 Related Deposit Account (DER\_RDA) 39](#_Toc122608809)

[7.10 Credit Card Spending (DER\_CCSPD) 39](#_Toc122608810)

[7.11 Digital Loan Disbursement Flow (DER\_DLDF) 40](#_Toc122608811)

[7.12 Default Interest (DER\_DEFI) 40](#_Toc122608812)

[7.13 Billing or Expected Payment (DER\_BEP) 40](#_Toc122608813)

[8. Review 41](#_Toc122608814)

[8.1 Review (DER\_REV) 41](#_Toc122608815)

[8.2 Risk Assessment (DER\_RSK) 41](#_Toc122608816)

[8.3 Advance Amount (DER\_AA) 41](#_Toc122608817)

[9. One Time Data 42](#_Toc122608818)

[9.1 One Time Data (DER\_OTD) 42](#_Toc122608819)

[III. Classification Mapping Summary 43](#_Toc122608820)

[IV. Classification Mapping Detail 45](#_Toc122608821)

[1. ACCD Scheme Code 45](#_Toc122608822)

[2. Account Relationship Type Code 45](#_Toc122608823)

[3. Application Status Code 45](#_Toc122608824)

[4. Appraiser Type Code 45](#_Toc122608825)

[5. Arrangement Purpose Code 46](#_Toc122608826)

[6. Asset and Contingent Class Code 49](#_Toc122608827)

[7. Asset and Contingent Class Reason Code 51](#_Toc122608828)

[8. Branch Code 61](#_Toc122608829)

[9. BOT Document Type Code 61](#_Toc122608830)

[10. Business Type Code 61](#_Toc122608831)

[11. Collateral Reference Type Code 61](#_Toc122608832)

[12. Collateral Status Code 61](#_Toc122608833)

[13. Collateral Type Code 62](#_Toc122608834)

[14. Counterparty Type Code 65](#_Toc122608835)

[15. Country Code 69](#_Toc122608836)

[16. Credit Card Type Code 69](#_Toc122608837)

[17. Credit Line Committed Type Code 69](#_Toc122608838)

[18. Credit Line Revolving Type Code 70](#_Toc122608839)

[19. Credit Line and Account Status Code 70](#_Toc122608840)

[20. Currency Code 70](#_Toc122608841)

[21. DOL Location Code 70](#_Toc122608842)

[22. DOPA Location Code 70](#_Toc122608843)

[23. Debtor Group Reason Code 71](#_Toc122608844)

[24. Developer Type Code 71](#_Toc122608845)

[25. DR Method Code 72](#_Toc122608846)

[26. DR Policy Group Code 73](#_Toc122608847)

[27. Employment Characteristic Code 74](#_Toc122608848)

[28. Employment Status Code 75](#_Toc122608849)

[29. Factor for Consideration Code 75](#_Toc122608850)

[30. Financial Market Instrument Type Code 76](#_Toc122608851)

[31. FI Code 78](#_Toc122608852)

[32. From or To Transaction Type Code 79](#_Toc122608853)

[33. Grace Period Type Code 79](#_Toc122608854)

[34. Guarantee and Endorsement Type Code 80](#_Toc122608855)

[35. Identification Type Code 82](#_Toc122608856)

[36. Interest Calculation Code 82](#_Toc122608857)

[37. Interest Rate Type Code 83](#_Toc122608858)

[38. Investment Type Code 84](#_Toc122608859)

[~~39.~~ ~~Legal Operation Status Code~~ 84](#_Toc122608860)

[39. Loan and Contingent Type Code 86](#_Toc122608861)

[40. Loan Declaration Type Code 93](#_Toc122608862)

[41. Movement Type Code 94](#_Toc122608863)

[42. Occupation Code 97](#_Toc122608864)

[43. One Time Data Element Code 98](#_Toc122608865)

[44. Override and Deviation Code 98](#_Toc122608866)

[45. Payment Type 98](#_Toc122608867)

[46. Policy Code 98](#_Toc122608868)

[47. Product Loan Type Under Regulate Code 99](#_Toc122608869)

[48. Property Type Code 99](#_Toc122608870)

[49. Reference Type Code 100](#_Toc122608871)

[50. Relationship Type Code 100](#_Toc122608872)

[51. Relationship to Reporter Type Code 101](#_Toc122608873)

[52. Repayment Due Indicator Code 101](#_Toc122608874)

[53. Risk Measurement Code 101](#_Toc122608875)

[54. Share Lending Type Code 102](#_Toc122608876)

[55. Standardized Firm Size Code 102](#_Toc122608877)

[56. Term Range Code 102](#_Toc122608878)

[57. Term Unit Code 103](#_Toc122608879)

[58. Time Unit Code 103](#_Toc122608880)

[59. Transaction Purpose Code 103](#_Toc122608881)

[V. Data Set Glossary 111](#_Toc122608882)

# Data Entity Mapping Summary

| Data Entity Group | Data Entity | ABBR | Data Set หรือ รายงานปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Credit Account | 1.1 Credit Account | DER\_CAC | DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_BSM, DS\_AMS, DS\_ARS, DS\_TCS, DS\_DRD, DS\_COS, DS\_LMS, DS\_FLA, DS\_SMD, DS\_LPC, DS\_MGL, DS\_PLC, DS\_INT |
|  | 1.2 Credit Account Detail | DER\_CACD | DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_LPS, DS\_LMS, DS\_LSB, DS\_TCS, DS\_SMD, DS\_LPC, DS\_MGL, DS\_PLC |
|  | 1.3 Credit Card | DER\_CC | DS\_CCS |
|  | 1.4 Mortgage Loan | DER\_MGL | DS\_MGL |
|  | 1.5 Project Finance | DER\_PJF | DF\_REL |
|  | 1.6 FX Loan | DER\_FXL | DS\_FLA |
|  | 1.7 Share Lending Member | DER\_SHM |  |
|  | 1.8 Account x Account | DER\_ACXAC | DS\_LAR |
|  | 1.9 Policy Adoption | DER\_PLC | DS\_DRD |
|  | 1.10 Grace Period | DER\_GRPD |  |
|  | 1.11 Portfolio | DER\_PRT | DS\_DRD |
|  | 1.12 Product Program | DER\_PP |  |
|  | 1.13 Debt Restructuring | DER\_DR | DS\_LAR, DS\_DRD |
|  | 1.14 Debt Restructuring Method | DER\_DRM | DS\_DRD |
|  | 1.15 Legal Operation | DER\_LOP | DS\_LAR, DS\_LOS, DS\_TCS |
| 2. Application | 2.1 Application | DER\_APP |  |
|  | 2.2 Application Customer | DER\_APPC |  |
|  | 2.3 Application Purpose | DER\_APPP |  |
|  | 2.4 Application Lending Business | DER\_APPLB |  |
|  | 2.5 Application Loan Type | DER\_APPLT |  |
|  | 2.6 Application Status | DER\_APPS |  |
| 3. Collateral and Guarantor | 3.1 Collateral | DER\_COL | DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD, DS\_PLC |
| 3.2 Collateral x Id | DER\_COLID | DS\_MGL |
| 3.3 Land | DER\_LND | DS\_MGL |
| 3.4 Building | DER\_BLD | DS\_MGL |
| 3.5 Real Estate Relationship | DER\_RER |  |
| 3.6 Collateral Valuation Group | DER\_CVG |  |
| 3.7 Valuation | DER\_VAL | DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD, DS\_LPC, DS\_MGL, DS\_PLC |
|  | 3.8 Guarantor or Endorser | DER\_GE | DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD |
|  | 3.9 Pledge Valuation Group | DER\_PVG |  |
| Counterparty | 4.1 Counterparty x Id | DER\_CPID | DS\_IPI |
|  | 4.2 Juristic Counterparty | DER\_JCP | DS\_IPI |
|  | 4.3 Ordinary Counterparty | DER\_OCP | DS\_IPI |
| 4. Credit Counterparty | 4.4 Business Loan Profile | DER\_BLP | DS\_SMP, DS\_TCS |
| 4.5 Personal Loan Profile | DER\_PLP | DS\_LPC, DS\_MGL, DS\_PLC |
|  | 4.6 Relationship to Reporter | DER\_RTR |  |
|  | 4.7 Counterparty Entity | DER\_CPEN |  |
|  | 4.8 Debtor Group | DER\_DG | DS\_DGC |
|  | 4.9 Counterparty Debtor Group | DER\_CPDG | DS\_DGC |
| 5. Credit Line and Protection | 5.1 Credit Line | DER\_CL |  |
| 5.2 Credit Line Loan Type | DER\_CLLT |  |
| 5.3 Credit Line Protection | DER\_CLP |  |
| 5.4 Collateral Pledge | DER\_COLP | DS\_LAR, DS\_CAR |
| 5.5 Guarantee or Endorsement Amount | DER\_GEA | DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD |
| 5.6 Override or Deviation | DER\_OVD |  |
| 6. Interest | 6.1 Interest Plan | DER\_INTP | DS\_LAR, DS\_FLA, DS\_INT |
|  | 6.2 Interest Reference | DER\_INTR | DS\_FLA, DS\_INT |
|  | 6.3 Interest Reference Value | DER\_INTRV |  |
| 7. Credit Movement | 7.1 Outstanding Monthly | DER\_OTDM | DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD, DS\_PLO, DS\_INT**,** DS\_TCS, DS\_PVS |
| 7.2 Expected Credit Loss Detail | DER\_ECLD |  |
|  | 7.3 Credit Line Availability | DER\_CLA |  |
|  | 7.4 Outstanding Daily | DER\_OTDD | DS\_LTX |
|  | 7.5 Aggregated Flow | DER\_AGF | DS\_LMS |
|  | 7.6 Transaction Flow | DER\_TXF | DS\_LTX |
|  | 7.7 Related Loan or Investment | DER\_RLI | DS\_LTX |
|  | 7.8 BOT Reference Document | DER\_BRD | DS\_LTX |
|  | 7.9 Related Deposit Account | DER\_RDA | DS\_LTX |
|  | 7.10 Credit Card Spending | DER\_CCSPD | DS\_CCS |
|  | 7.11 Digital Loan Disbursement Flow | DER\_DLDF | DS\_PLD |
|  | 7.12 Default Interest | DER\_DEFI |  |
|  | 7.13 Billing or Expected Payment | DER\_BEP |  |
| 8. Risk and Review | 8.1 Review | DER\_REV |  |
| 8.2 Risk Assessment | DER\_RSK |  |
| 8.3 Advance Amount | DER\_AA | DS\_TCS |
| 9. One Time | 9.1 One Time Data | DER\_OTD |  |

# Data Entity Mapping Detail

## Credit Account

### 1.1 Credit Account (DER\_CAC)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_BSM, DS\_AMS, DS\_ARS, DS\_TCS, DS\_DRD, DS\_COS, DS\_LMS, DS\_FLA, DS\_SMD, DS\_LPC, DS\_MGL, DS\_PLC, DS\_INT

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Entity Id |  |  |
| 5 | Original Contract Number | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_LPC  DS\_PLC  DS\_FLA  DS\_MGL  DS\_INT | FI Arrangement Number  FI Arrangement Number  FI Arrangement Number  Arrangement Number  เลขที่สัญญา  FI Arrangement Number  Reference No.  FI Arrangement Number |
| 6 | Original Account Number |  |  |
| 7 | Branch Number | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_FLA  DS\_BSM  DS\_LSB  DS\_INT | Branch Number  Branch Number  Data Provider Branch Number  Branch Number  Branch Number  Branch Number |
| 8 | Contract Date | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_FLA | Arrangement Contract Date  Arrangement Contract Date  Arrangement Contract Date  Arrangement Contract Date |
| 9 | Effective Date | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_PLC  DS\_FLA | Effective Date  Effective Date  วันที่เริ่มสัญญา  Effective Date |
| 10 | Maturity Date | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_PLC  DS\_FLA | Maturity Date  Maturity Date  Arrangement Maturity Date  วันที่สิ้นสุดสัญญา  Maturity Date |
| 11 | Loan and Contingent Type | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_PLC  DS\_LPC  DS\_TCS  DS\_AMS  DS\_ARS  DS\_LPS  DS\_FLA  DS\_DRD  DS\_COS  DS\_LMS  DS\_INT | Loan Type  Contingent Type  Arrangement Type  ประเภทสินเชื่อ  Loan type  Arrangement Type  Arrangement Type  Arrangement Type  Arrangement Type  Loan Type  Loan Type  Contingent Type[[1]](#footnote-1)  Arrangement Type  Loan Type |
| 12 | Original Loan and Contingent Type |  |  |
| 13 | Share Lending Type | DS\_LAR  DS\_FLA | Credit Type  Credit Type |
| 14 | Share Lending Total Contract  Amount in ~~Original Currency~~  Baht |  |  |
| 15 | Account Term Type | DS\_ARS  DS\_AMS  DS\_FLA | Arrangement Term Range  Arrangement Term Range  Arrangement Term Type |
| 16 | Currency | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_FLA | Currency Id  Buy Currency ID, Sell Currency ID  Contract Currency Id |
| 17 | Credit Line Assignment Flag |  |  |
| 18 | Contract Amount in Original Currency | DS\_LAR  DS\_SMD  DS\_LPC  DS\_PLC  DS\_FLA | Contract Amount  Contract Amount  Contract Amount  วงเงินสินเชื่อ  Contract Amount |
| 19 | Number of Principal Payments | DS\_FLA | Number of Principal Repayments |
| 20 | Principal Payment Frequency | DS\_FLA | Principal Repayment Term |
| 21 | Principal Payment Frequency Unit | DS\_FLA | Arrangement Term Unit |
| 22 | Number of Interest Payment | DS\_FLA | Number of Interest Repayments |
| 23 | Interest Payment Frequency | DS\_FLA | Interest Repayment Term |
| 24 | Interest Payment Frequency Unit | DS\_FLA | Interest Repayment Term Unit |
| 25 | Payment Frequency Condition |  |  |
| 26 | Interbank Flag |  |  |
| 27 | Been Extended Flag | DS\_FLA | Extended Flag |

### 1.2 Credit Account Detail (DER\_CACD)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_LPS, DS\_LMS, DS\_LSB, DS\_TCS, DS\_SMD, DS\_LPC, DS\_MGL, DS\_PLC

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Credit Line Id |  |  |
| 5 | Account Open Date |  |  |
| 6 | Notional Contingent Amount in Original Currency |  |  |
| 7 | Notional Contingent Amount in Baht | DS\_CAR | Notional Amount |
| 8 | First Payment Amount in Original Currency |  |  |
| 9 | Account Purpose | DS\_LAR  DS\_LPS  DS\_LPC  DS\_MGL  DS\_PLC | Arrangement Purpose Code  Purpose Type  Arrangement Purpose Code  Objective  วัตถุประสงค์การกู้ |
| 10 | Lending Business Type | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_LMS  DS\_LSB  DS\_TCS  DS\_SMD | Lending Business Type  Lending Business Type  Lending Business Type  Lending Business Type  Lending Business Type  Arrangement Business Type |
| 11 | Revolving Flag |  |  |
| 12 | Digital Loan Flag | DS\_PLC | สินเชื่อดิจิตัล (Flag) |
| 13 | Bridge Loan Flag |  |  |
| 14 | Refinance Flag |  |  |
| ~~15~~ | ~~Interbank Flag~~ |  |  |
| 15 | Employee Loan Flag |  |  |
| 16 | Related Lending Flag |  |  |
| 17 | Product Loan Type Under Regulate | DS\_PLC | ประเภทสินเชื่อภายใต้การกำกับ |
| 18 | Original Effective Interest Rate | DS\_LPC | Effective Interest Rate |
| 19 | Total Interest and Fee Rate | DS\_PLC | อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ |
| 20 | Factor for Consideration | DS\_PLC | การพิจารณารายได้รวมของผู้บริโภค / การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ |
| 21 | Country to Invest | DS\_LAR | Country Id to Invest |
| 22 | Portfolio Id |  |  |
| 23 | Product Program Id |  |  |

### 1.3 Credit Card (DER\_CC)

**Mapping:** DS\_CCS

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Credit Card Type | DS\_CCS | Card Type |
| 5 | Parent's Account Id |  |  |
| 6 | Card Holder Counterparty Id |  |  |

### 1.4 Mortgage Loan (DER\_MGL)

**Mapping:** DS\_MGL

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Order of Housing Loan Contracts | DS\_MGL | Order of Housing Loan Contracts |
| 5 | LTV Ratio | DS\_MGL | LTV Ratio |
| 6 | Date of Sale and Purchase Agreement | DS\_MGL | Date of Sale and Purchase Agreement |
| 7 | Burden Free Flag |  |  |

### 1.5 Project Finance (DER\_PJF)

**Mapping:** DF\_REL[[2]](#footnote-2)

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Project Name | DF\_REL | ชื่อโครงการ |
| 5 | Project Country |  |  |
| 6 | Project Location | DF\_REL | ทำเลที่ตั้ง |
| 7 | Estimated Project Value in Baht | DF\_REL | เงินลงทุนทั้งสิ้นในโครงการ |

### 1.6 FX Loan (DER\_FXL)

**Mapping:** DS\_FLA

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | ACCD Scheme | DS\_FLA | ACCD License Scheme |
| 5 | Loan Put Option Exercise Date | DS\_FLA | Loan Put Option Exercise Date |
| 6 | Loan Put Option Amount in Original Currency | DS\_FLA | Loan Put Option Amount |
| 7 | Loan Call Option Exercise Date | DS\_FLA | Loan Call Option Exercise Date |
| 8 | Loan Call Option Amount in Original Currency | DS\_FLA | Loan Call Option Amount |
| 9 | Put Option Whole or Partial Flag | DS\_FLA | Put Option Whole or Partial Flag |
| 10 | Call Option Whole or Partial Flag | DS\_FLA | Call Option Whole or Partial Flag |
| 11 | Number of Disbursement | DS\_FLA | Number of Disbursement |
| 12 | First Disbursement Date | DS\_FLA | First Disbursement Date |
| 13 | First Payment Date | DS\_FLA | First Payment Date |
| 14 | Primary Counterparty Id | DS\_FLA | Primary Involved Party Id |

### 1.7 Share Lending Member (DER\_SHM)

**Mapping:** ไม่มี

### 1.8 Account x Account (DER\_ACXAC)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_FLA

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Previous Account Id | DS\_FLA | Previous Arrangement Number |
| 5 | Account Relationship Type | DS\_LAR | AR AR Relationship Type |

### 1.9 Policy Adoption (DER\_PLC)

**Mapping:** DS\_DRD

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Effective Date |  |  |
| 5 | End Date |  |  |
| 6 | Policy | DS\_DRD[[3]](#footnote-3) | Debt Moratorium for SMEs |
| 7 | Other Policy Description |  |  |

### 1.10 Grace Period (DER\_GRPD)

**Mapping:** ไม่มี

### 1.11 Portfolio (DER\_PRT)

**Mapping:** DS\_DRD

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Portfolio Id |  |  |
| 4 | Portfolio Name | DS\_DRD | Portfolio |

### 1.12 Product Program (DER\_PP)

**Mapping:** ไม่มี

### 1.13 Debt Restructuring (DER\_DR)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_DRD

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Debt Restructuring Date | DS\_DRD | DR Date |
| 4 | Account Id |  |  |
| 5 | Pre-DR Asset and Contingent Class | DS\_DRD | Asset and Contingent Classification Type |
| 6 | Post-DR ~~Principal~~ Outstanding Amount in Baht | DS\_DRD | Outstanding Amount |
| 7 | Post-DR Interest ~~Outstanding~~ Amount in Baht |  |  |
| 8 | Days Past Due | DS\_DRD | Days Past Due |
| 9 | Principal Hair Cut Amount in Baht | DS\_LAR  DS\_DRD | Principal Hair Cut Amount  Principal Hair Cut Amount |
| 10 | Interest Hair Cut Amount in Baht | DS\_LAR  DS\_DRD | Principle Hair Cut Amount  Interest Hair Cut Amount |
| 11 | Conditional Principal Hair Cut Amount in Baht | DS\_DRD | Conditional Principal Hair Cut Amount |
| 12 | Conditional Interest Hair Cut Amount in Baht | DS\_DRD | Conditional Interest Hair Cut Amount |
| 13 | Modification Gain/Loss ~~Present Value Loss (PV Loss)~~ Amount in Baht | DS\_DRD | Other Hair Cut Amount |
| 14 | DR Policy Group | DS\_DRD[[4]](#footnote-4) | การปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยได้รับเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้มากกว่าการขยายระยะเวลา (Y/N) |
| 15 | New Money Date | DS\_DRD | วันที่เพิ่มวงเงินสินเชื่อใหม่ (YYYY-MM-DD) |

### 1.14 Debt Restructuring Method (DER\_DRM)

**Mapping:** DS\_DRD

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Debt Restructuring Date | DS\_DRD | DR Date |
| 4 | Account Id |  |  |
| 5 | DR Method | DS\_DRD | DR Method Type[[5]](#footnote-5) |
| 6 | Other DR Method Description | DS\_DRD | Other Method Description |

### ~~1.15 Legal Operation (DER\_LOP)~~

**~~Mapping:~~** ~~DS\_LAR, DS\_LOS, DS\_TCS~~

| ~~No~~ | ~~Data Element~~ | ~~Data Set หรือรายงานปัจจุบัน~~ | ~~Data Element ปัจจุบัน~~ |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | ~~Organization Id~~ |  |  |
| ~~2~~ | ~~Data Date~~ |  |  |
| ~~3~~ | ~~Account Id~~ |  |  |
| ~~4~~ | ~~Legal Operation Date~~ |  |  |
| ~~5~~ | ~~Legal Operation Status~~ | ~~DS\_LAR~~  ~~DS\_TCS~~  ~~DS\_LOS~~ | ~~Operation Progress~~  ~~Operation Progress~~  ~~Court Case Item~~ |

## Application

### 2.1 Application (DER\_APP)

**Mapping:** ไม่มี

### 2.2 Application Customer (DER\_APPC)

**Mapping:** ไม่มี

### 2.3 Application Purpose (DER\_APPP)

**Mapping:** ไม่มี

### 2.4 Application Lending Business (DER\_APPLB)

**Mapping:** ไม่มี

### 2.5 Application Loan Type (DER\_APPLT)

**Mapping:** ไม่มี

### 2.6 Application Status (DER\_APPS)

**Mapping:** ไม่มี

## Collateral and Guarantor

### 3.1 Collateral (DER\_COL)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD, DS\_PLC

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Collateral Id |  |  |
| 4 | Collateral Type | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_PLC | Collateral Type  Collateral Type  Collateral Type  ประเภทรถ (vehicle type) |
| 5 | Collateral Registration Flag |  |  |
| 6 | Collateral Provision Flag |  |  |
| 7 | Collateral Status |  |  |

### 3.2 Collateral x Id (DER\_COLID)

**Mapping:** DS\_MGL

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Collateral Id |  |  |
| 4 | Collateral Reference Type |  |  |
| 5 | Collateral Reference | DS\_MGL | Collateral Reference No. |
| 6 | DOPA Location | DS\_MGL | Location Code |
| 7 | DOL Location |  |  |

### 3.3 Land (DER\_LND)

**Mapping:** DS\_MGL

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Collateral Id |  |  |
| 4 | Land Ownership Flag | DS\_MGL | Land Ownership |
| 5 | Country |  |  |
| 6 | DOPA Location | DS\_MGL | Location Code |
| 7 | DOL Location |  |  |
| 8 | Land Area | DS\_MGL | Land Area |
| 9 | Latitude |  |  |
| 10 | Longitude |  |  |

### 3.4 Building (DER\_BLD)

**Mapping:** DS\_MGL

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Collateral Id |  |  |
| 4 | Property Type | DS\_MGL | Building Code |
| 5 | Country |  |  |
| 6 | DOPA Location | DS\_MGL | Location Code |
| 7 | DOL Location |  |  |
| 8 | Developer Type | DS\_MGL | Developer Dummy |
| 9 | Project Name | DS\_MGL | Project Name |
| 10 | Building Completion Year |  |  |
| 11 | Number of Floor | DS\_MGL | No. of Floor |
| 12 | Floor Number | DS\_MGL | Floor No. |
| 13 | Area Utilization | DS\_MGL | Area Utilization |

### 3.5 Real Estate Relationship (DER\_RER)

**Mapping:** ไม่มี

### 3.6 Collateral Valuation Group (DER\_CVG)

**Mapping:** ไม่มี

### 3.7 Valuation (DER\_VAL)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD, DS\_LPC, DS\_MGL,DS\_PLC

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Valuation Date | DS\_MGL | Appraisal Date |
| 4 | Valuation Group Id |  |  |
| 5 | Appraiser Type |  |  |
| 6 | Market Price in Baht | DS\_MGL | Actual Selling Price (Baht) |
| 7 | Valuation Price in Baht | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_LPC  DS\_PLC  DS\_MGL | Collateral Value Amount  Collateral Value Amount  Collateral Value Amount  Collateral Value Amount  มูลค่ารถ (ที่เป็นหลักประกัน)  Appraisal Price (Baht), Building Price (Baht), Land Price (Baht) |

### 3.8 Guarantor or Endorser (DER\_ GE)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Guarantor or Endorser Group Id |  |  |
| 4 | Guarantor or Endorser Name |  |  |
| 5 | Counterparty Id | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD | Collateral Type[[6]](#footnote-6)  Collateral Type[[7]](#footnote-7)  Collateral Type[[8]](#footnote-8) |
| 6 | TCG Scheme Flag |  |  |

### 3.9 Pledge Valuation Group (DER\_PVG)

**Mapping:** ไม่มี

## Counterparty

### 4.1 Counterparty\_x\_Id (DER\_CPID)

**Mapping:** DS\_IPI

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Counterparty Id |  |  |
| 4 | Identification Type | DS\_IPI | Unique Id Type |
| 5 | Identification Type Country |  |  |
| 6 | Identification Number | DS\_IPI | Unique Id |
| 7 | Branch FI Code |  |  |

### 4.2 Juristic Counterparty (DER\_JCP)

**Mapping:** DS\_IPI

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Counterparty Id |  |  |
| 4 | Counterparty Type | DS\_IPI | Involved Party Type |
| 5 | Title Thai | DS\_IPI | Title Thai |
| 6 | Registered Business Name Thai | DS\_IPI | Registered Business Name Thai |
| 7 | Title English | DS\_IPI | Title |
| 8 | Registered Business Name English | DS\_IPI | Registered Business Name |
| 9 | Registered Country | DS\_IPI | Country of Residence |
| 10 | Nationality of Headquarter | DS\_IPI | Nationality |
| 11 | Juristic Date | DS\_IPI | Juristic Registered Date |
| 12 | Primary Business Type | DS\_IPI | Primary Business Type |
| 13 | BOI Flag | DS\_IPI | BOI Flag |

### 4.3 Ordinary Counterparty (DER\_OCP)

**Mapping:** DS\_IPI

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Counterparty Id |  |  |
| 4 | Counterparty Type | DS\_IPI | Involved Party Type |
| 5 | Title Thai | DS\_IPI | Title Thai |
| 6 | First Name Thai | DS\_IPI | First Name Thai |
| 7 | Middle Name Thai | DS\_IPI | Middle Name Thai |
| 8 | Last Name Thai | DS\_IPI | Last Name Thai |
| 9 | Title English | DS\_IPI | Title |
| 10 | First Name English | DS\_IPI | First Name |
| 11 | Middle Name English | DS\_IPI | Middle Name |
| 12 | Last Name English | DS\_IPI | Last Name |
| 13 | Country of Residence | DS\_IPI | Country of Residence |
| 14 | Nationality | DS\_IPI | Nationality |
| 15 | Birthdate | DS\_IPI | Birth date |

## 4. Credit Counterparty

### 4.4 Business Loan Profile (DER\_BLP)

**Mapping:** DS\_SMP, DS\_TCS

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Counterparty Id |  |  |
| 4 | Main Factory Country |  |  |
| 5 | Main Factory Location | DS\_SMP | Main Factory Location |
| 6 | Labor | DS\_SMP | Labor |
| 7 | Domestic Income in Baht | DS\_SMP | Domestic Income |
| 8 | Export Income in Baht | DS\_SMP | Export Income |
| 9 | Standardized Firm Size | DS\_TCS | Business Size |

### 4.5 Personal Loan Profile (DER\_PLP)

**Mapping:** DS\_LPC, DS\_MGL, DS\_PLC

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Counterparty Id |  |  |
| 4 | Employment Status | DS\_PLC | ภาวะการทำงาน |
| 5 | Employment Characteristic |  |  |
| 6 | Occupation | DS\_LPC  DS\_PLC | Occupation Type  อาชีพของผู้กู้ |
| 7 | Original Occupation |  |  |
| 8 | Income in Baht | DS\_LPC  DS\_PLC | Borrower's Income  รายได้ (หน่วย: บาท) |
| 9 | Other Debt Burden in Baht | DS\_LPC  DS\_MGL | Other debt burden (Baht)  Other Debt Burden (Baht) |
| 10 | Contact Location |  |  |

### 4.6 Relationship to Reporter (DER\_RTR)

**Mapping**: ไม่มี

### 4.7 Counterparty Entity (DER\_CPEN)

**Mapping**: ไม่มี

### 4.8 Debtor Group (DER\_DG)

**Mapping:** DS\_DGC

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Debtor Group Id |  |  |
| 4 | Debtor Group Name | DS\_DGC | Group Name |

### 4.9 Counterparty Debtor Group (DER\_CPDG)

**Mapping:** DS\_DGC

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Debtor Group Id |  |  |
| 4 | Counterparty Id | DS\_DGC | Customer Id |
| 5 | Debtor Group Reason | DS\_DGC | Reason |

## Credit Line and Protection

### 5.1 Credit Line (DER\_CL)

**Mapping**: ไม่มี

### 5.2 Credit Line Loan Type (DER\_CLLT)

**Mapping:** ไม่มี

### 5.3 Credit Line Protection (DER\_CLP)

**Mapping:** ไม่มี

### 5.4 Collateral Pledge (DER\_COLP)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Pledge or Endorsement Id |  |  |
| 4 | Pledge Valuation Id |  |  |
| 5 | Mortgage or Pledge Amount in Baht | DS\_LAR  DS\_CAR | Collateral Pledged Amount  Collateral Pledged Amount |
| 6 | Mortgage Sequence No |  |  |

### 5.5 Guarantee or Endorsement Amount (DER\_GEA)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Pledge or Endorsement Id |  |  |
| 4 | Guarantor or Endorser Group Id |  |  |
| 5 | Guarantee and Endorsement Type | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD | Collateral Type[[9]](#footnote-9)  Collateral Type[[10]](#footnote-10)  Collateral Type[[11]](#footnote-11) |
| 6 | Guarantee Amount in Baht | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD | Collateral Value Amount  Collateral Value Amount  Collateral Value Amount |
| 7 | Claim Flag |  |  |

### 5.6 Override or Deviation (DER\_OVD)

**Mapping:** ไม่มี

## Interest

### 6.1 Interest Plan (DER\_INTP)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_FLA, DS\_INT

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Interest Rate Effective Date | DS\_INT | Interest Rate form Date |
| 5 | Interest Rate End Date | DS\_INT | Interest Rate to Date |
| 6 | Tier by Balance Threshold |  |  |
| 7 | Reference Rate Id |  |  |
| 8 | Interest Calculation |  |  |
| 9 | Other Interest Calculation Description |  |  |
| 10 | Margin or Interest Rate | DS\_INT  DS\_FLA | Interest Rate, Interest Rate Margin (%)  Interest Rate[[12]](#footnote-12), Interest Rate Margin[[13]](#footnote-13) |
| 11 | Tier by Balance Whole Amount Interest Calculation Flag |  |  |
| 12 | Fixed Rate Quoted from Reference Rate Id |  |  |
| 13 | Fixed Rate Quoted from Reference Rate Margin |  |  |
| 14 | Flat Rate Flag |  |  |
| 15 | Billing Interest Flag |  |  |

### 6.2 Interest Reference (DER\_INTR)

**Mapping:** DS\_FLA, DS\_INT

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Reference Rate Id |  |  |
| 4 | Interest Rate Type | DS\_FLA  DS\_INT | Interest Rate Type  Interest Rate Type |
| 5 | Interest Rate Type Description |  |  |
| 6 | Tenor of Reference Rate | DS\_INT | Tenor of Reference Rate |
| 7 | Tenor of Reference Rate Term Unit |  |  |

### 6.3 Interest Reference Value (DER\_INTRV)

**Mapping:** ไม่มี

## Credit Movement

### 7.1 Outstanding Monthly (DER\_OTDM)

**Mapping:** DS\_LAR, DS\_CAR, DS\_SMD, DS\_PLO, DS\_INT**,** DS\_TCS, DS\_PVS

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Asset and Contingent Class | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_TCS  DS\_PVS | Asset and Contingent Classification Type  Asset and Contingent Classification Type  Asset and Contingent Classification Type  Asset and Contingent Classification Type  Asset and Contingent Classification Type |
| 5 | Asset and Contingent Class Reason | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD | Asset and Contingent Classification Reason  Asset and Contingent Classification Reason  Asset and Contingent Classification Reason |
| 6 | Currency | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD | Contract Currency Id  Currency Id  Currency Id |
| 7 | Outstanding Amount in Original Currency |  |  |
| 8 | Outstanding Amount in Baht | DS\_LAR  DS\_CAR  DS\_SMD  DS\_PLO  DS\_INT | Outstanding Amount  Outstanding Amount  Outstanding Amount  ยอดคงค้าง (หน่วย: บาท)  Outstanding Amount |
| 9 | Credit Equivalent Amount in Baht | DS\_CAR | Credit Equivalent Amount |
| 10 | Accrued Fee Amount in Baht |  |  |
| 11 | Accrued Interest Receivables in Baht | DS\_LAR | Accrued Interest Amount excl EIR Difference |
| 12 | Undue Interest Receivables in Baht | DS\_LAR | Undue Interest Amount or EIR Difference |
| 13 | Contractual Interest Receivables in Baht | DS\_LAR | Contractual Interest Amount |
| 14 | Current Effective Interest Rate |  |  |
| 15 | Unearned Revenue in Original Currency |  |  |
| 16 | Unearned Revenue in Baht |  |  |
| 17 | Total Interest and Fee Rate |  |  |
| 18 | Suspended Interest Amount in Baht |  |  |
| 19 | Days Past Due | DS\_PLO | จำนวนวันค้างชำระ |
| 20 | Account Status |  |  |
| 21 | Modification Gain/Loss Amount in Baht |  |  |
| 22 | Unamortized Loan related Fee Amount in Baht |  |  |
| 23 | Unamortized Loan related Cost  Amount in Baht |  |  |
| 24 | Below Market Rate Loan Adjusted Amount in Baht |  |  |

### 7.2 Expected Credit Loss Detail (DER\_ECLD)

**Mapping:** ไม่มี

### 7.3 Credit Line Availability (DER\_CLA)

**Mapping:** ไม่มี

### 7.4 Outstanding Daily (DER\_OTDD)

**Mapping:** DS\_LTX

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Currency | DS\_LTX | Currency Id |
| 5 | Outstanding Amount in Original Currency | DS\_LTX | Transaction Amount[[14]](#footnote-14) |

### 7.5 Aggregated Flow (DER\_AGF)

**Mapping:** DS\_LMS

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Movement Type | DS\_LMS | Movement Type |
| 5 | Movement Amount in Baht | DS\_LMS | Movement Amount |

### 7.6 Transaction Flow (DER\_TXF)

**Mapping:** DS\_LTX

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Transaction Id |  |  |
| 4 | Account Id |  |  |
| 5 | Movement Type | DS\_LTX | Loan Deposit Transaction Type |
| 6 | Transaction Purpose | DS\_LTX | Inflow Transaction Purpose, Outflow Transaction Purpose |
| 7 | Other Transaction Purpose Description | DS\_LTX | Other Transaction Purpose Description |
| 8 | Installment Number | DS\_LTX | Installment Number |
| 9 | Currency | DS\_LTX | Currency Id |
| 10 | Transaction Amount in Original Currency | DS\_LTX | Transaction Amount |
| 11 | From or To Transaction Type | DS\_LTX | From Transaction Type, To Transaction Type |
| 12 | Beneficiary or Sender Name | DS\_LTX | Beneficiary or Sender Name |
| 13 | Country of Beneficiary or Sender | DS\_LTX | Country of Beneficiary or Sender |
| 14 | Relationship with Beneficiary or Sender | DS\_LTX | Relationship with Beneficiary or Sender |
| 15 | Underlying Owner Name | DS\_LTX | Underlying Owner Name |

### 7.7 Related Loan or Investment (DER\_RLI)

**Mapping:** DS\_LTX

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Transaction Id |  |  |
| 4 | Investment Type |  |  |
| 5 | Financial Market Instrument Type | DS\_LTX | Customer Investment Type |
| 6 | Term Range | DS\_LTX | Term Range |
| 7 | Interest Rate Type | DS\_LTX | Interest Rate Type |
| 8 | Interest Rate | DS\_LTX | Interest Rate |
| 9 | Interest Rate Margin | DS\_LTX | Interest Rate Margin |
| 10 | First Installment Date | DS\_LTX | First Installment Date |
| 11 | First Disbursement Date | DS\_LTX | First Disbursement Date |
| 12 | Maturity Date | DS\_LTX | Maturity Date |
| 13 | Loan Declaration Type | DS\_LTX | Loan Declaration Type |
| 14 | Repayment Due Indicator | DS\_LTX | Repayment Due Indicator |

### 7.8 BOT Reference Document (DER\_BRD)

**Mapping:** DS\_LTX

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Transaction Id |  |  |
| 4 | BOT Document Type |  |  |
| 5 | BOT Document Number | DS\_LTX | Approval Document Number  BOT Reference Number |
| 6 | BOT Document Date | DS\_LTX | Approval Document Date |

### 7.9 Related Deposit Account (DER\_RDA)

**Mapping:** DS\_LTX

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Transaction Id |  |  |
| 4 | Deposit FI Code | DS\_LTX | From or To FI Code |
| 5 | Deposit Account Number | DS\_LTX | From or To Account Number |

### 7.10 Credit Card Spending (DER\_CCSPD)

**Mapping:** DS\_CCS

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Account Id |  |  |
| 4 | Currency |  |  |
| 5 | Domestic Spending Amount in Original Currency |  |  |
| 6 | Domestic Spending Amount in Baht | DS\_CCS | Domestic Spending Amount |
| 7 | Oversea Spending Amount in Original Currency |  |  |
| 8 | Oversea Spending Amount in Baht | DS\_CCS | Oversea Spending Amount |
| 9 | Cash Advance Amount in Original Currency |  |  |
| 10 | Cash Advance Amount in Baht | DS\_CCS | Cash Advance Amount |

### 7.11 Digital Loan Disbursement Flow (DER\_DLDF)

**Mapping:** DS\_PLD

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Transaction Date | DS\_PLD | วันที่เบิกใช้เงิน |
| 4 | Transaction Id |  |  |
| 5 | Account Id |  |  |
| 6 | Scheduled Repayment Date | DS\_PLD | วันครบกำหนดของการเบิดเงินในงวดนั้น |
| 7 | Currency |  |  |
| 8 | Transaction Amount in Original Currency |  |  |

### 7.12 Default Interest (DER\_DEFI)

**Mapping:** ไม่มี

### 7.13 Billing or Expected Payment (DER\_BEP)

**Mapping:** ไม่มี

## Review

### 8.1 Review (DER\_REV)

**Mapping:** ไม่มี

### 8.2 Risk Assessment (DER\_RSK)

**Mapping:** ไม่มี

### 8.3 Advance Amount (DER\_AA)

**Mapping:** DS\_TCS

| No | Data Element | Data Set หรือรายงานปัจจุบัน | Data Element ปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organization Id |  |  |
| 2 | Data Date |  |  |
| 3 | Reference Type |  |  |
| 4 | Reference Id |  |  |
| 5 | Advance Insurance Amount in Baht | DS\_TCS | Total Outstanding Amount[[15]](#footnote-15) |
| 6 | Advance Other Asset Amount in Baht | DS\_TCS | Total Outstanding Amount[[16]](#footnote-16) |

## One Time Data

### 9.1 One Time Data (DER\_OTD)

**Mapping:** ไม่มี

# Classification Mapping Summary

| No. | RDT Classification | DMS Classification |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | ACCD Scheme Code | ACCD License Scheme |
| 2 | Account Relationship Type Code | Arrangement Arrangement Relationship Type |
| 3 | Application Status Code | - |
| 4 | Appraiser Type Code | - |
| 5 | Arrangement Purpose Code | Arrangement Purpose Code**,** Personal Consumption, MGL Objective |
| 6 | Asset and Contingent Class Code | Asset and Contingent Classification Type |
| 7 | Asset and Contingent Class Reason Code | Asset and Contingent Classification Reason |
| 8 | Branch Code | รหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน (Financial Institution Code)” |
| 9 | BOT Document Type Code | - |
| 10 | Business Type Code | รหัสมาตรฐาน “รหัสประเภทอุตสาหกรรม (ISIC-BOT) Rev. 4.0” |
| 11 | Collateral Reference Type Code | - |
| 12 | Collateral Status Code | - |
| 13 | Collateral Type Code | Collateral Type, Vehicle Type |
| 14 | Counterparty Type Code | Involved Party Type |
| 15 | Country Code | รหัสมาตรฐาน “รหัสประเทศ” |
| 16 | Credit Card Type Code | Card Type |
| 17 | Credit Line Committed Type Code | - |
| 18 | Credit Line Revolving Type Code | - |
| 19 | Credit Line and Account Status Code | - |
| 20 | Currency Code | รหัสมาตรฐาน “รหัสสกุลเงิน” |
| 21 | DOL Location Code | - |
| 22 | DOPA Location Code | รหัสมาตรฐาน “รหัสที่ตั้งของกรมการปกครอง (DOPA)” |
| 23 | Debtor Group Reason Code | Debtor Group Classification Reason |
| 24 | Developer Type Code | Developer Dummy |
| 25 | DR Method Code | TDR Method Type, DR Method Type |
| 26 | DR Policy Group | - |
| 27 | Employment Characteristic Code | Occupation Type, Employment Status |
| 28 | Employment Status Code | Employment Status |
| 29 | Factor for Consideration Code | Factors for Consideration |
| 30 | Financial Market Instrument Type Code | Customer Investment Type, Investment Type |
| 31 | FI Code | รหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน” |
| 32 | From or To Transaction Type Code | From To Transaction Type |
| 33 | Grace Period Type Code | - |
| 34 | Guarantee and Endorsement Type Code | Collateral Type |
| 35 | Identification Type Code | Unique Id Type |
| 36 | Interest Calculation Code | - |
| 37 | Interest Rate Type Code | Interest rate type |
| 38 | Investment Type Code | Investment Type |
| ~~39~~ | ~~Legal Operation Status Code~~ | ~~Operation Progress~~**~~,~~** ~~Court Case Item~~ |
| 39 | Loan and Contingent Type Code | Arrangement Type |
| 40 | Loan Declaration Type Code | Loan Declaration Type |
| 41 | Movement Type Code | Movement Type, Loan Deposit Transaction Type |
| 42 | Occupation Code | Occupation Code, Occupation Type |
| 43 | One Time Data Element Code | - |
| 44 | Override and Deviation Type Code | - |
| 45 | Payment Type Code | - |
| 46 | Policy Code | - |
| 47 | Product Loan Type Under Regulate Code | Personal Loan Regulation Type |
| 48 | Property Type Code | Building Code |
| 49 | Reference Type Code | - |
| 50 | Relationship Type Code | Involved Party Involved Party Relationship Type |
| 51 | Relationship to Reporter Type Code | Involved Party Involved Party Relationship Type |
| 52 | Repayment Due Indicator Code | Repayment Due Indicator |
| 53 | Risk Measurement Code | - |
| 54 | Share Lending Type Code | Credit Type |
| 55 | Standardized Firm Size Code | Business Size |
| 56 | Term Range Code | Arrangement Term Type**,** Term Range |
| 57 | Term Unit Code | Term Unit |
| 58 | Transaction Purpose Code | Transaction Purpose Code |

# Classification Mapping Detail

## ACCD Scheme Code

**Classification Mapping:** ACCD License Scheme

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000100001 | ACCD Malaysia | ACCD License Scheme | 475001 | ACCD-MYR |
| 2000100002 | ACCD Indonesia | ACCD License Scheme | 475002 | ACCD-IDR |

## Account Relationship Type Code

**Classification Mapping:** Arrangement Arrangement Relationship Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000200001 | Rollover | Arrangement Arrangement Relationship Type | 008001 | Rollover |
| 2000200002 | Restructured and Rescheduled | Arrangement Arrangement Relationship Type | 008002 | Restructured |
| 2000200003 | Retention |  |  |  |
| 2000200004 | อื่น ๆ |  |  |  |

## Application Status Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Appraiser Type Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Arrangement Purpose Code

**Classification Mapping:** Arrangement Purpose Code**,** Personal Consumption, MGL Objective

| RDT Code | RDT CL Value | | | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000700001 | เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา) | | | | | Arrangement Purpose Code | 012001 | เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (เฉพาะบุคคลธรรมดา) |
| 2000700002 |  | การซื้อที่ดิน | | | | Personal Consumption  MGL Objective | 241001  4 | การซื้อที่ดิน  ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล (ไม่รวมการซื้อที่ดินเพื่อการจัดสรร / เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยขาย) |
| 2000700003 |  | การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย | | | | Personal Consumption | 241006 | การซื้อบ้านหรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย |
| 2000700004 |  |  | การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ | | | MGL Objective | 1 | ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ |
| 2000700005 |  |  | การซื้อที่อยู่อาศัย หรือที่ดินพร้อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสอง | | | MGL Objective | 2 | ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง |
| 2000700006 |  | การก่อสร้างที่อยู่อาศัย | | | | Personal Consumption  MGL Objective | 241015  3 | การก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง กู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย |
| 2000700007 |  | สินเชื่อเพื่อปรับปรุง ~~/~~ ต่อเติม ~~/~~ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | | | | MGL Objective | 7  15 | เพื่อปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ รวมถึงปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (Top up) |
| 2000700008 |  | สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย | | | | MGL Objective | 6  15 | การอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ  สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ รวมถึงปรับปรุง / ต่อเติม / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (Top up) |
| 2000700009 |  | สินเชื่อเพื่อปรับลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | | | |  |  |  |
| 2000700010 |  |  | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันที่เป็น Mortgage Default Insurance | | | MGL Objective | 9 | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันที่เป็น Mortgage Default Insurance และ ค่าเบี้ยประกัน อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อ ที่อยู่อาศัย |
| 2000700011 |  |  | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย | | | MGL Objective | 10 | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและวินาศภัย |
| 2000700012 |  |  | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิต | | |  |  |  |
| 2000700013 |  |  |  | | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้ที่เป็น Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) | MGL Objective | 11 | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้ที่เป็น Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) |
| 2000700014 |  |  |  | | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้ที่เป็น Mortgage Level Term Assurance (MLTA) | MGL Objective | 16 | วงเงินกู้สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้ที่เป็น Mortgage Level Term Assurance (MLTA) |
| 2000700015 |  | การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ | | | | Personal Consumption | 241016 | การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ |
| 2000700016 |  | เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | | | | Personal Consumption | 241020 | เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ |
| 2000700017 |  |  | เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ หรือรถจักรยานยนต์ใหม่ | | |  |  |  |
| 2000700018 |  |  | เช่าซื้อรถยนต์มือสอง หรือ รถจักรยานยนต์มือสอง | | |  |  |  |
| 2000700019 |  | สินเชื่อเพื่อการศึกษา | | | | Personal Consumption | 241024 | สินเชื่อเพื่อการศึกษา |
| 2000700020 |  | สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ | | | | Personal Consumption | 241025 | สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ |
| 2000700021 |  | สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล | | | |  |  |  |
| 2000700022 |  | การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ | | | | Personal Consumption | 241026 | การอุปโภคบริโภคอื่น ๆ |
| 2000700023 | เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ) | | | | | Arrangement Purpose Code | 012029 | เพื่อการพาณิชย์ (นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ) |
| 2000700024 |  | การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือระยะยาว | | | | Arrangement Purpose Code | 012090 | การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือระยะยาว |
| 2000700025 |  |  | ซื้อที่ดินเปล่า | | | Arrangement Purpose Code | 012092 | ซื้อที่ดินเปล่า |
| 2000700026 |  |  | ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง | | | Arrangement Purpose Code | 012093 | ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง |
| 2000700027 |  |  |  | เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม | |  |  |  |
| 2000700028 |  |  |  | เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | |  |  |  |
| 2000700029 |  |  |  | เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า | |  |  |  |
| 2000700030 |  |  |  | เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและเช่า | |  |  |  |
| 2000700031 |  |  |  | เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2000700032 |  |  | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | | | Arrangement Purpose Code | 012097 | เครื่องจักร และอุปกรณ์ |
| 2000700033 |  |  | ยานพาหนะ | | |  |  |  |
| 2000700034 |  |  | เพื่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ | | |  |  |  |
| 2000700035 |  |  | สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ | | | Arrangement Purpose Code | 012100 | สินทรัพย์ถาวร อื่น ๆ |
| 2000700036 |  | การลงทุนในหลักทรัพย์ | | | | Arrangement Purpose Code | 012101 | การลงทุนในหลักทรัพย์ |
| 2000700037 |  |  | เพื่อควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) | | |  |  |  |
| 2000700038 |  |  | เพื่อครอบงำกิจการ (Take Over) | | |  |  |  |
| 2000700039 |  |  | การลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป | | |  |  |  |
| 2000700040 |  |  | การลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำกว่า 10% | | |  |  |  |
| 2000700041 |  | การลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุตามข้างต้น | | | | Arrangement Purpose Code | 012102 | อื่น ๆ |
| 2000700042 |  |  | เพื่อปล่อยกู้ให้กับกลุ่มธุรกิจ หรือธุรกิจในเครือ | | |  |  |  |
| 2000700043 |  |  | การลงทุนอื่น ๆ | | |  |  |  |
| 2000700044 |  | เงินทุนหมุนเวียน | | | | Arrangement Purpose Code | 012103 | เงินทุนหมุนเวียน |
| 2000700045 |  |  | ธุรกิจในประเทศ | | | Arrangement Purpose Code | 012105 | ธุรกิจในประเทศ |
| 2000700046 |  |  |  | ธุรกิจฟลอร์แพลน (Floor Plan) | |  |  |  |
| 2000700047 |  |  |  | ธุรกิจในประเทศอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2000700048 |  |  | ธุรกิจระหว่างประเทศ | | | Arrangement Purpose Code | 012106 | ธุรกิจระหว่างประเทศ |
| 2000700049 |  |  |  | การนำสินค้าเข้า | | Arrangement Purpose Code | 012030 | การนำสินค้าเข้า |
| 2000700050 |  |  |  | การส่งสินค้าออก (รวม Re-Export) | | Arrangement Purpose Code | 012035 | การส่งสินค้าออก (รวม Re-export) |
| 2000700051 |  |  |  | ธุรกิจระหว่างประเทศอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2000700052 |  | สินเชื่อเพื่อธุรกิจอื่น ๆ | | | |  |  |  |
| 2000700053 | เพื่อการอื่น ๆ | | | | | Arrangement Purpose Code | 012104 | เพื่อการอื่น ๆ |

## Asset and Contingent Class Code

**Classification Mapping:** Asset and Contingent Classification Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000800001 | ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) | Asset and Contingent Classification Type | 020011 | ชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (performing) |
| 2000800002 | ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) | Asset and Contingent Classification Type | 020012 | ชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (under-performing) |
| 2000800003 | ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) | Asset and Contingent Classification Type | 020013 | ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) |
| 2000800004 | ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased Or Originated Credit Impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือคุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ | Asset and Contingent Classification Type | 020014 | ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired : POCI) ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หรือ คาดว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งจำนวน หรือคุณภาพของลูกหนี้มีการด้อยค่าหรือเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ |
| 2000800005 | ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased Or Originated Credit Impaired : POCI) อื่น | Asset and Contingent Classification Type | 020015 | ประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired : POCI) อื่น ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 020014 |
| 2000800006 | สินเชื่อที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | Asset and Contingent Classification Type | 020016 | สินเชื่อที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน |

## Asset and Contingent Class Reason Code

**Classification Mapping:** Asset and Contingent Classification Reason

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000900001 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) | | Asset and Contingent Classification Reason | 021051 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) |
| 2000900002 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired) ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน | Asset and Contingent Classification Reason | 021052 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน |
| 2000900003 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased Or Originated Credit Impaired) ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน | Asset and Contingent Classification Reason | 021053 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน |
| 2000900004 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินจัดชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) | | Asset and Contingent Classification Reason | 021054 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินจัดชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) |
| 2000900005 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงิน ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 90 วันหรือ 3 เดือน ยกเว้นลูกหนี้สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่จัดประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased Or Originated Credit Impaired) | Asset and Contingent Classification Reason | 021055 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงิน ที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 90 วันหรือ 3 เดือน ยกเว้นลูกหนี้สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่จัดประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) |
| 2000900006 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี กรณีที่ไม่มีวงเงินหรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือกรณีที่มีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือกรณีที่ครบกำหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนำเข้าบัญชีเพื่อชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วันหรือ 3 เดือน | Asset and Contingent Classification Reason | 021056 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี กรณีที่ไม่มีวงเงินหรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือกรณีที่มีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือกรณีที่ครบกำหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนำเข้าบัญชีเพื่อชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วันหรือ 3 เดือน |
| 2000900007 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่สถาบันการเงินเห็นว่า ไม่สามารถเรียกชำระหนี้คืนได้หรือคุณภาพของลูกหนี้มีการ เสี่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ | Asset and Contingent Classification Reason | 021057 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่สถาบันการเงินเห็นว่า ไม่สามารถเรียกชำระหนี้คืนได้หรือคุณภาพของลูกหนี้มีการเสี่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ |
| 2000900008 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ไม่ปรากฏธุรกิจแน่ชัด หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงจัง หรือนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ | Asset and Contingent Classification Reason | 021058 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ไม่ปรากฏธุรกิจแน่ชัด หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงจัง หรือนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ |
| 2000900009 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ประวิงการชำระหนี้ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เช่น ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน | Asset and Contingent Classification Reason | 021059 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ประวิงการชำระหนี้ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เช่น ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน |
| 2000900010 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่สถาบันการเงินติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ หรือตามตัวลูกหนี้ไม่พบ หรือลูกหนี้ไปเสียจากภูมิลำเนาที่ปรากฎตามสัญญาโดยไม่แจ้งให้สถาบันการเงินทราบ | Asset and Contingent Classification Reason | 021060 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่สถาบันการเงินติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ หรือตามตัวลูกหนี้ไม่พบ หรือลูกหนี้ไปเสียจากภูมิลำเนาที่ปรากฎตามสัญญาโดยไม่แจ้งให้สถาบันการเงินทราบ |
| 2000900011 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ลูกหนี้หยุดดำเนินกิจการหรือเลิกกิจการ หรือกิจการของลูกหนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี | Asset and Contingent Classification Reason | 021061 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ลูกหนี้หยุดดำเนินกิจการหรือเลิกกิจการ หรือกิจการของลูกหนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี |
| 2000900012 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน | Asset and Contingent Classification Reason | 021062 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน |
| 2000900013 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่แสดงว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตด้วยเหตุประการอื่น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการ | Asset and Contingent Classification Reason | 021063 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่แสดงว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตด้วยเหตุประการอื่น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการ |
| 2000900014 |  | อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชำระหนี้ หรือซื้อจากการขายทอดตลาด เฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่ได้จากการประเมินราคาหรือตีราคาไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือ เฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ได้จากการประเมินราคาหรือตีราคาไว้เกินกว่า 12 เดือน | Asset and Contingent Classification Reason | 021064 | อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชำระหนี้ หรือซื้อจากการขายทอดตลาด เฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่ได้จากการประเมินราคาหรือตีราคาไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือ เฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ได้จากการประเมินราคาหรือตีราคาไว้เกินกว่า 12 เดือน |
| 2000900015 |  | สินทรัพย์อื่นเฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน | Asset and Contingent Classification Reason | 021065 | สินทรัพย์อื่นเฉพาะส่วนที่เป็นผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน |
| 2000900016 |  | สินทรัพย์อื่น และภาระผูกพันทางการเงินอื่น ที่แสดงว่ามีการด้อยค่าด้วยเหตุประการอื่น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการ | Asset and Contingent Classification Reason | 021066 | สินทรัพย์อื่น และภาระผูกพันทางการเงินอื่น ที่แสดงว่ามีการด้อยค่าด้วยเหตุประการอื่น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการ |
| 2000900017 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ใช้เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | Asset and Contingent Classification Reason | 021067 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ใช้เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2000900018 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินจัดชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) | | Asset and Contingent Classification Reason | 021068 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินจัดชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (under-performing) |
| 2000900019 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 30 วันหรือ 1 เดือน ยกเว้น สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่จัดชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) และประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased Or Originated Credit Impaired) | Asset and Contingent Classification Reason | 021069 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 30 วันหรือ 1 เดือน ยกเว้น สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่จัดชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) และประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) |
| 2000900020 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี กรณีที่ไม่มีวงเงินหรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือกรณีที่มีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือกรณีที่ครบกำหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนำเข้าบัญชีเพื่อชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 30 วันหรือ 1 เดือน | Asset and Contingent Classification Reason | 021070 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี กรณีที่ไม่มีวงเงินหรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือกรณีที่มีวงเงินตามสัญญาแต่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือกรณีที่ครบกำหนดสัญญาแล้วและไม่มีเม็ดเงินนำเข้าบัญชีเพื่อชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 30 วันหรือ 1 เดือน |
| 2000900021 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงดังกล่าวเมื่อเริ่มแรกตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน | Asset and Contingent Classification Reason | 021071 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงดังกล่าวเมื่อเริ่มแรกตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน |
| 2000900022 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่แสดงว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยเหตุประการอื่น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการ | Asset and Contingent Classification Reason | 021072 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่แสดงว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยเหตุประการอื่น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการ |
| 2000900023 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ใช้เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | Asset and Contingent Classification Reason | 021073 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ใช้เกณฑ์การจัดชั้นตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2000900024 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินจัดชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) | | Asset and Contingent Classification Reason | 021074 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินจัดชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (performing) |
| 2000900025 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ ยกเว้น สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี | Asset and Contingent Classification Reason | 021075 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ ยกเว้น สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี |
| 2000900026 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี กรณีที่ยังใช้ไม่เต็มวงเงินและยังไม่ถูกยกเลิกวงเงินหรือสัญญายังไม่ครบกำหนด หรือกรณีที่ค้างชำระดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 30 วันหรือ 1 เดือน | Asset and Contingent Classification Reason | 021076 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชี กรณีที่ยังใช้ไม่เต็มวงเงินและยังไม่ถูกยกเลิกวงเงินหรือสัญญายังไม่ครบกำหนด หรือกรณีที่ค้างชำระดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 30 วันหรือ 1 เดือน |
| 2000900027 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่จัดชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-Performing) ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) และประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (Purchased Or Originated Credit Impaired) | Asset and Contingent Classification Reason | 021077 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่จัดชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (under-performing) ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) และประเภทที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) |
| 2000900028 |  | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีหนังสือยืนยันการตรวจรับงานจากหน่วยราชการตามระเบียบของหน่วยราชการนั้นที่มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันตรวจรับงาน เฉพาะส่วนที่มีหนังสือยืนยัน | Asset and Contingent Classification Reason | 021078 | สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีหนังสือยืนยันการตรวจรับงานจากหน่วยราชการตามระเบียบของหน่วยราชการนั้นที่มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันตรวจรับงาน เฉพาะส่วนที่มีหนังสือยืนยัน |

## Branch Code

**Classification Mapping:** รหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน (Financial Institution Code)” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://www.bot.or.th)

## BOT Document Type Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Business Type Code

**Classification Mapping:** รหัสมาตรฐาน “รหัสประเภทอุตสาหกรรม (ISIC-BOT) Rev. 4.0” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

## Collateral Reference Type Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Collateral Status Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Collateral Type Code

**Classification Mapping:** Collateral Type, Vehicle Type

| RDT Code | RDT CL Value | | | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001200001 | อสังหาริมทรัพย์ | | | | | Collateral Type | 286001 | สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ |
| 2001200002 |  | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ | | | | Collateral Type | 286002 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ |
| 2001200003 |  |  | ที่ดิน | | | Collateral Type | 286003 | ที่ดิน |
| 2001200004 |  |  | อาคารสิ่งปลูกสร้าง | | | Collateral Type | 286004 | อาคารสิ่งปลูกสร้าง |
| 2001200005 |  |  | สิทธิการเช่าอาคาร และ/หรือ ที่ดิน | | | Collateral Type | 286005 | สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน |
| 2001200006 |  |  | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | | | Collateral Type | 286006 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| 2001200007 |  |  | สิทธิเหนือที่ดินและสิทธิเก็บกิน | | | Collateral Type | 286007 | สิทธิเหนือที่ดินและสิทธิเก็บกิน |
| 2001200008 |  |  | อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | Collateral Type | 286008 | อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
| 2001200016 |  |  | กลุ่มของที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง | | | Collateral Type | 286008 | อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
| 2001200009 |  | โรงงาน เครื่องจักร | | | | Collateral Type | 286009 | โรงงาน เครื่องจักร |
| 2001200010 |  |  | โรงงาน | | | Collateral Type | 286010 | โรงงาน |
| 2001200011 |  |  | เครื่องจักร | | | Collateral Type | 286011 | เครื่องจักร |
| 2001200012 |  |  | อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงงาน เครื่องจักร | | | Collateral Type | 286012 | อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงงาน เครื่องจักร |
| 2001200013 | สังหาริมทรัพย์ | | | | |  |  |  |
| 2001200014 |  | สินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ | | | | Collateral Type | 286013 | สินค้า |
| 2001200015 |  |  | กลุ่มของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถ อื่น ๆ | | | Collateral Type | 286014 | สินค้า |
| ~~2001200016~~ |  |  | ~~กลุ่มของที่ดินและ / หรือสิ่งปลูกสร้าง~~ | | | ~~Collateral Type~~ | ~~286014~~ | ~~สินค้า~~ |
| 2001200017 |  |  | สินค้าของผู้ประกอบการ ประเภทอื่น ๆ | | | Collateral Type | 286014 | สินค้า |
| 2001200018 |  |  | ใบรับสินค้า ใบประทวนสินค้า | | | Collateral Type | 286015 286016 | ใบรับสินค้า  ใบประทวนสินค้า อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า |
| 2001200019 |  | เงินสด | | | | Collateral Type | 286067 | เงินสด |
| 2001200020 |  | ธนบัตรที่ระลึก | | | | Collateral Type | 286083 | ธนบัตรที่ระลึก |
| 2001200021 |  | ทองคำ | | | | Collateral Type | 286041 | ทองคำ |
| 2001200022 |  | ใบฝาก หรือบัญชีเงินฝาก | | | | Collateral Type | 286017 | ใบฝาก หรือบัญชีเงินฝาก |
| 2001200023 |  |  | เงินบาท | | |  |  |  |
| 2001200024 |  |  | เงินตราต่างประเทศ | | |  |  |  |
| 2001200025 |  | หลักทรัพย์ | | | | Collateral Type | 286024 | หลักทรัพย์ |
| 2001200026 |  |  | ตราสารทุน | | |  |  |  |
| 2001200027 |  |  |  | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ | |  |  |  |
| 2001200028 |  |  |  | หน่วยลงทุน ใบทรัสต์ | |  |  |  |
| 2001200029 |  |  |  | ตราสารทุนอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2001200030 |  |  | ตราสารหนี้ | | |  |  |  |
| 2001200031 |  |  |  | พันธบัตร | | Collateral Type | 286025 | พันธบัตร |
| 2001200032 |  |  |  |  | พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตร ธปท. |  |  |  |
| 2001200033 |  |  |  |  | พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ |  |  |  |
| 2001200034 |  |  |  |  | พันธบัตรอื่น ๆ |  |  |  |
| 2001200035 |  |  |  | ตั๋วเงินคลัง | | Collateral Type | 286026 | ตั๋วเงินคลัง |
| 2001200036 |  |  |  | หุ้นกู้ | |  |  |  |
| 2001200037 |  |  |  | ตราสารหนี้อื่น ๆ | |  |  |  |
| 2001200038 |  | เอกสารหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ | | | | Collateral Type | 286031 | เอกสารทางการเงินอื่นๆ |
| 2001200039 |  | สังหาริมทรัพย์ถาวรอื่น | | | |  |  |  |
| 2001200040 |  | ยานพาหนะหรือทะเบียนยานพาหนะ | | | | Collateral Type | 286038 | รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถอื่น ๆ หรือทะเบียนรถ |
| 2001200041 |  |  | รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | | | Vehicle Type | 0763900002 | รถเก๋งส่วนบุคคล |
| 2001200042 |  |  | รถยนต์รับจ้าง | | | Vehicle Type | 0763900003 | รถเก๋งรับจ้าง |
| 2001200043 |  |  | รถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) | | | Vehicle Type | 0763900004 | รถกระบะ |
| 2001200044 |  |  | รถบรรทุก | | | Vehicle Type | 0763900005 | รถบรรทุก |
| 2001200045 |  |  | รถจักรยานยนต์ | | | Vehicle Type | 0763900001 | รถจักรยานยนต์ |
| 2001200046 |  |  | รถแทรกเตอร์ | | | Vehicle Type | 0763900006 | รถเพื่อการเกษตร |
| 2001200047 |  |  | ยานพาหนะอื่น ๆ | | | Vehicle Type | 0763900007 | รถอื่น ๆ |
| 2001200048 |  | หลักประกันอื่น | | | | Collateral Type | 286043 | หลักประกันอื่น |
| 2001200049 |  |  | กรมธรรม์ประกันภัย | | | Collateral Type | 286044 | กรมธรรม์ประกันภัย |
| 2001200050 |  |  | มูลภัณฑ์กันชน | | | Collateral Type | 286045 | มูลภัณฑ์กันชน |
| 2001200051 |  |  | ประทานบัตรเหมืองแร่ | | | Collateral Type | 286046 | ประทานบัตรเหมืองแร่ |
| 2001200052 |  |  | สิทธิการรับเงินช่วยเหลือจากการก่อสร้าง | | | Collateral Type | 286047 | สิทธิการรับเงินช่วยเหลือจากการก่อสร้าง |
| 2001200053 |  |  | เอกสารแสดงความผูกพันในลูกหนี้ของผู้กู้ยืม | | | Collateral Type | 286048 | เอกสารแสดงความผูกพันในลูกหนี้ของผู้กู้ยืม |
| 2001200054 |  | อื่น ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ถาวรทุกประเภท | | | | Collateral Type | 286042 | อื่น ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ถาวรทุกประเภท |
| 2001200055 | ทรัพย์สินทางปัญญา | | | | | Collateral Type | 286050 | ทรัพย์สินทางปัญญา |
| 2001200056 |  | สิทธิบัตร | | | | Collateral Type | 286087 | สิทธิบัตร |
| 2001200057 |  | อนุสิทธิบัตร | | | | Collateral Type | 286088 | อนุสิทธิบัตร |
| 2001200058 |  | เครื่องหมายการค้า | | | | Collateral Type | 286089 | เครื่องหมายการค้า |
| 2001200059 |  | แบบผังภูมิวงจรรวม | | | | Collateral Type | 286090 | แบบผังภูมิวงจรรวม |
| 2001200060 |  | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | Collateral Type | 286051 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 2001200061 |  | สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | | | | Collateral Type | 286052 | สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ |
| 2001200062 |  | ความลับทางการค้า | | | | Collateral Type | 286053 | ความลับทางการค้า |
| 2001200063 |  | ลิขสิทธิ์ | | | | Collateral Type | 286054 | ลิขสิทธิ์ |
| 2001200064 | กิจการ | | | | | Collateral Type | 286103 | กิจการ |
| 2001200065 | หลักประกันอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจฯ | | | | |  |  |  |
| 2001200066 | หลักประกันอื่น ๆ | | | | | Collateral Type | 286104 | อื่น ๆ |

## Counterparty Type Code

**Classification Mapping:** Involved Party Type

| RDT Code | RDT CL Value | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001400001 | บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ | | | Involved Party Type | 176001 | 1. บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ |
| 2001400002 | ธุรกิจในประเทศ | | | Involved Party Type | 176002 | 2. ธุรกิจในประเทศ |
| 2001400003 |  | นิติบุคคล | | Involved Party Type | 176003 | 2.1 นิติบุคคล |
| 2001400004 |  | สหกรณ์ สหพันธ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน | | Involved Party Type | 176029 | 2.2 สหกรณ์, สหพันธ์สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร |
| 2001400005 |  | รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัท | | Involved Party Type | 176030 | 2.3 รัฐวิสาหกิจ และเทศพาณิชย์ที่ดำเนินการในรูปบริษัทฯ |
| 2001400006 |  | นิติบุคคลอื่น | | Involved Party Type | 176031 | 2.4 นิติบุคคลอื่น |
| 2001400007 | กองทุนต่าง ๆ | | | Involved Party Type | 176032 | 3. กองทุนต่าง ๆ |
| 2001400008 |  | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | | Involved Party Type | 176033 | 3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 2001400009 |  | กองทุนรวมตลาดเงิน | |  |  |  |
| 2001400010 |  | กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |  |  |  |
| 2001400011 |  | กองทุนรวมอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2001400012 |  | กองทุนอื่น ๆ | | Involved Party Type | 176034  176035  176036  176037  176044 | 3.2 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  3.3 กองทุนประกันสังคม  3.4 กองทุนเงินทดแทน  3.5 กองทุนอื่น ๆ  6.6.2 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน |
| 2001400013 | สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร | | | Involved Party Type | 176012 | 4. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร |
| 2001400014 | องค์กรภาคทางการไทย | | | Involved Party Type | 176013 | 5. องค์กรภาคทางการไทย |
| 2001400015 |  | องค์กรภาครัฐบาล | | Involved Party Type | 176014 | 5.1 องค์กรภาครัฐบาล |
| 2001400016 |  |  | รัฐบาลกลาง | Involved Party Type | 176015 | 5.1.1 รัฐบาลกลาง |
| 2001400017 |  |  | รัฐบาลท้องถิ่น | Involved Party Type | 176016 | 5.1.2 รัฐบาลท้องถิ่น |
| 2001400018 |  | รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปแบบของรัฐบาลและองค์การของรัฐ | | Involved Party Type | 176017 | 5.2 รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ |
| 2001400019 | สถาบันการเงินในประเทศ | | | Involved Party Type | 176038 | 6. สถาบันการเงินในประเทศ |
| 2001400020 |  | ธนาคารพาณิชย์ไทย | | Involved Party Type | 176039 | 6.1 ธนาคารพาณิชย์ไทย |
| 2001400021 |  | ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย | | Involved Party Type | 176004 | 6.2 ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย |
| 2001400022 |  | ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ | | Involved Party Type | 176005 | 6.3 ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ |
| 2001400023 |  | สาขาธนาคารต่างประเทศ | | Involved Party Type | 176040 | 6.4 สาขาธนาคารต่างประเทศ |
| 2001400024 |  | สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ | | Involved Party Type | 176042 | 6.6 สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ |
| 2001400025 |  |  | ธนาคารแห่งประเทศไทย | Involved Party Type | 176043 | 6.6.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2001400026 |  |  | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก | Involved Party Type | 176045 | 6.6.3 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก |
| 2001400027 |  |  | ธนาคารออมสิน | Involved Party Type | 176046 | 6.6.4 ธนาคารออมสิน |
| 2001400028 |  |  | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | Involved Party Type | 176047 | 6.6.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 2001400029 |  |  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | Involved Party Type | 176048 | 6.6.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| 2001400030 |  |  | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | Involved Party Type | 176049 | 6.6.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
| 2001400031 |  |  | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | Involved Party Type | 176050 | 6.6.8 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| 2001400032 |  |  | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | Involved Party Type | 176051 | 6.6.9 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
| 2001400033 |  |  | บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม | Involved Party Type | 176056 | 6.6.10 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม |
| 2001400034 |  |  | สถาบันการเงินประชาชน |  |  |  |
| 2001400035 |  | สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ | | Involved Party Type | 176027 | 6.7 สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ |
| 2001400036 |  | บริษัทเงินทุน | | Involved Party Type | 176057 | 6.8 บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ |
| 2001400037 |  | บริษัทหลักทรัพย์ | | Involved Party Type | 176058 | 6.9 บริษัทหลักทรัพย์ |
| 2001400038 |  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | | Involved Party Type | 176059 | 6.10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม |
| 2001400039 |  | บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ | | Involved Party Type | 176060 | 6.11 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ |
| 2001400040 |  | บริษัทประกันชีวิต | | Involved Party Type | 176061 | 6.13 บริษัทประกันชีวิต |
| 2001400041 |  | บริษัทประกันวินาศภัย | |  |  |  |
| 2001400042 |  | สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ | | Involved Party Type | 176062 | 6.14 สหกรณ์ออมทรัพย์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ |
| 2001400043 |  | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ~~Credit Union~~ / หรือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ~~Credit Union~~ | |  |  |  |
| 2001400044 |  | บริษัทบริหารสินทรัพย์ | | Involved Party Type | 176063 | 6.15 บริษัทบริหารสินทรัพย์ |
| 2001400045 |  | โรงรับจำนำ | | Involved Party Type | 176064 | 6.16 โรงรับจำนำ |
| 2001400046 |  | บริษัทลีสซิ่ง | |  |  |  |
| 2001400047 |  | สถาบันการเงินอื่น | | Involved Party Type | ~~176044~~  176052  176053  176054  ~~176055~~  ~~176066~~  176065 | ~~6.6.2 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน~~  6.6.10 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  6.6.11 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  6.6.12 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน  ~~6.6.13 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย~~  6.17 สถาบันการเงินอื่น |
| 2001400048 | ผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน | | | Involved Party Type | 176074 | 6.12 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน |
| 2001400049 | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ | | | Involved Party Type | 176066 | 7. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |
| 2001400050 |  | บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ | | Involved Party Type | 176067 | 7.1 บุคคลธรรมดา |
| 2001400051 |  | นิติบุคคลในต่างประเทศ | | Involved Party Type | 176068 | 7.2 นิติบุคคล |
| 2001400052 |  | สถาบันการเงินในต่างประเทศ | | Involved Party Type | 176069 | 7.3 สถาบันการเงิน |
| 2001400053 |  | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ อื่น ๆ | | Involved Party Type | 176070 | 7.4 อื่น ๆ |

## Country Code

**Classification Mapping:** รหัสมาตรฐาน “รหัสประเทศ” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://www.bot.or.th)

## Credit Card Type Code

**Classification Mapping:** Card Type

| RDT Code | RDT CL Value | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001500001 | บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นเจ้าของ | | | Card Type | 028003 | บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นเจ้าของ |
| 2001500002 | บัตรร่วม | | | Card Type | 028004 | บัตรร่วม |
| 2001500003 |  | บัตรร่วมไทย | | Card Type | 028005 | บัตรร่วมไทย |
| 2001500004 |  |  | National Switching | Card Type | 028013 | National Switching |
| 2001500005 |  |  | อื่น ๆ | Card Type | 028022 | อื่น ๆ |
| 2001500006 |  | บัตรร่วมต่างประเทศ | | Card Type | 028006 | บัตรร่วมต่างประเทศ |
| 2001500007 |  |  | VISA | Card Type | 028007 | Visa |
| 2001500008 |  |  | MASTERCARD | Card Type | 028008 | MasterCard |
| 2001500009 |  |  | AMEX | Card Type | 028009 | Amex |
| 2001500010 |  |  | JCB | Card Type | 028010 | JCB |
| 2001500011 |  |  | DINERS | Card Type | 028029 | Diners |
| 2001500012 |  |  | UNION PAY | Card Type | 028023 | Union Pay |
| 2001500013 |  |  | บัตรร่วมต่างประเทศอื่น ๆ | Card Type | 028011 | อื่น ๆ |

## Credit Line Committed Type Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Credit Line Revolving Type Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Credit Line and Account Status Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Currency Code

**Classification Mapping:** รายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสสกุลเงิน” ที่เผยแพร่ที่ [WWW.BOT.OR.TH](http://www.bot.or.th)

## DOL Location Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## DOPA Location Code

**Classification Mapping:** รายงานตามรหัสมาตรฐาน “รหัสที่ตั้งของกรมการปกครอง (DOPA)” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

## Debtor Group Reason Code

**Classification Mapping:** Debtor Group Classification Reason

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001700001 | เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศ Single Lending Limit) | Debtor Group Classification Reason | 3 | เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามประกาศ Single Lending Limit) |
| ~~2001700002~~ | ~~มีการถือหุ้นหรือกรรมการไขว้กัน~~ | ~~Debtor Group Classification Reason~~ | ~~5~~ | ~~มีการถือหุ้นหรือกรรมการไขว้กัน~~ |
| 2001700003 | มีบุคคลในครอบครัวเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ (นอกเหนือจากเกณฑ์ Single Lending Limit) | Debtor Group Classification Reason | 6 | มีบุคคลในครอบครัวเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ (นอกเหนือจากเกณฑ์ SLL) |
| 2001700004 | การจัดกลุ่มลูกหนี้อื่น ๆ | Debtor Group Classification Reason | 9 | อื่น ๆ |
| 2001700005 | การจัดกลุ่มเพื่อติดตามความเสี่ยงภายใน |  |  |  |
| 2001700006 | การจัดกลุ่มลูกหนี้ที่ส่งธนาคารกลางอื่น ๆ |  |  |  |

## Developer Type Code

**Classification Mapping:** Developer Dummy

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001800001 | บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้ง SET และ MAI) | Developer Dummy | 1 | สร้างโดยบริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้ง SET และ MAI) |
| 2001800002 | บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ | Developer Dummy | 2 | สร้างโดยบริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ |
| 2001800003 | ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป | Developer Dummy | 3 | สร้างโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง |

## DR Method Code

**Classification Mapping:** TDR Method Type, DR Method Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001900001 | ตัดเงินต้นจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | TDR Method Type, DR Method Type | 304001 | ลดต้นเงิน และ / หรือดอกเบี้ยค้างรับ |
| 2001900002 | ตัดดอกเบี้ยค้างรับจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | TDR Method Type, DR Method Type | 304001 | ลดต้นเงิน และ / หรือดอกเบี้ยค้างรับ |
| 2001900003 | ลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | TDR Method Type, DR Method Type | 304002 | ลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 2001900004 | แปลงหนี้เป็นทุน หรือเป็นตราสารหนี้แปลงสภาพ | TDR Method Type, DR Method Type | 304003 | แปลงหนี้เป็นทุน หรือเป็นตราสารหนี้แปลงสภาพ |
| 2001900005 | ปรับความถี่ของการชำระค่างวด |  |  |  |
| 2001900006 | ขยายเวลาการชำระหนี้ (จากหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ระยะยาวอยู่แล้ว) แบบไม่ลดค่างวด | TDR Method Type, DR Method Type | 304004 | ขยายเวลาการชำระหนี้ (จากหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ระยะยาวอยู่แล้ว) |
| 2001900007 | ขยายเวลาการชำระหนี้ (จากหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ระยะยาวอยู่แล้ว) แบบลดค่างวด | TDR Method Type, DR Method Type | 304004 | ขยายเวลาการชำระหนี้ (จากหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ระยะยาวอยู่แล้ว) |
| 2001900008 | ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นแบบขั้นบันได (Step Up) |  |  |  |
| 2001900009 | ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ และนำส่วนต่างไปเฉลี่ยตามอายุที่เหลือของสัญญา |  |  |  |
| 2001900010 | ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ และนำส่งส่วนต่างในงวดสุดท้าย |  |  |  |
| 2001900011 | ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว | TDR Method Type, DR Method Type | 304005 | ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว |
| 2001900012 | ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้น และ / หรือดอกเบี้ย | TDR Method Type, DR Method Type | 304006 | ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้น และ / หรือดอกเบี้ย |
| 2001900013 | รับโอนสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ | TDR Method Type, DR Method Type | 304007 | รับโอนสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ |
| 2001900014 | รับโอนสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ | TDR Method Type, DR Method Type | 304008 | รับโอนสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ |
| 2001900015 | รับโอนสินทรัพย์โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้ขอโอนกลับคืน | TDR Method Type, DR Method Type | 304009 | รับโอนสินทรัพย์โดยมีสัญญาให้สิทธิลูกหนี้ขอโอนกลับคืน |
| 2001900016 | รวมหนี้ (Debt Consolidation) | DR Method Type | 304010 | Debt Consolidation |
| 2001900017 | ตัดชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ย | DR Method Type | 304011 | วิธีตัดชำระเงินต้นก่อนดอกเบี้ย |
| 2001900099 | ~~วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วย~~วิธีอื่น ๆ | DR Method Type | 304999 | วิธีปรับปรุงโครงสร้างหนี้อื่น ๆ |

## DR Policy Group Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Employment Characteristic Code

**Classification Mapping:** Occupation Type, Employment Status

| RDT Code | RDT CL Value | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005300007 | ลูกจ้างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ | | |  |  |  |
| 2005300001 |  | ลูกจ้างรัฐบาล | |  |  |  |
| 2005300002 |  |  | ข้าราชการ | Occupation Type  Employment Status | 1  0787300005 | ข้าราชการ |
| 2005300003 |  |  | พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  อื่น ๆ | Employment Status | 0787300006 | พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำอื่น ๆ ของรัฐบาล |
| 2005300004 | ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ | | | Occupation Type  Employment Status | 2  0787300010 | พนักงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล  ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ |
| 2005300005 | การจ้างงานภาคเอกชน | | | Occupation Type  Employment Status | 3  0787300014 | พนักงานบริษัท (รวม ลูกจ้างรายวันที่มีสัญญาจ้าง)  ลูกจ้างเอกชน |
| 2005300006 | ลูกจ้างองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร | | |  |  |  |
| 2005399999 | ไม่สามารถแยกประเภทของลักษณะการจ้างงานของคู่สัญญาหรือบุคคลที่มีทำงานทำได้ | | |  |  |  |

## Employment Status Code

**Classification Mapping:** Employment Status

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002000008 | ลูกจ้าง | |  |  |  |
| 2002000001 |  | ลูกจ้างประจำ |  |  |  |
| 2002000002 |  | ลูกจ้างชั่วคราว |  |  |  |
| 2002000003 | ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ | | Employment Status | 0787300019 | ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง |
| 2002000004 | สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต | | Employment Status | 0787300020 | สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต |
| 2002000005 | ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน | | Employment Status | 0787300021 | ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน |
| 2002000006 | ผู้มีงานทำอื่น ๆ | | Employment Status | 0787300022 | ผู้มีงานทำอื่น ๆ |
| 2002000007 | ผู้ว่างงาน | | Employment Status | 0787300024 | ผู้ว่างงาน |
| 2002099999 | ไม่สามารถแยกสถานะการทำงานของคู่สัญญาหรือบุคคลที่งานทำได้ | |  |  |  |

## Factor for Consideration Code

**Classification Mapping:** Factors for Consideration

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002100001 | พิจารณาจากรายได้จากแหล่งที่มาต่าง ๆ รวมกัน | Factors for Consideration | 0760900001 | พิจารณาจากรายได้จากแหล่งที่มาต่าง ๆ รวมกัน |
| 2002100002 | พิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก | Factors for Consideration | 0760900002 | พิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก |
| 2002100003 | พิจารณาจากปัจจัยอื่นที่สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ | Factors for Consideration | 0760900003 | พิจารณาจากปัจจัยอื่นที่สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ |
| 2002100004 | พิจารณาจากข้อมูลทางเลือก | Factors for Consideration | 0760900005 | พิจารณาจากข้อมูลทางเลือก |

## Financial Market Instrument Type Code

**Classification Mapping:** Customer Investment Type, Investment Type

| RDT Code | RDT CL Value | | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002300001 | ตราสารทุน | | | | Customer Investment Type | 168002 | Equity Instrument |
| 2002300002 |  | หุ้นสามัญ | | | Customer Investment Type | 168003 | Common Stock |
| 2002300003 |  | หุ้นบุริมสิทธิ | | | Customer Investment Type | 168004 | Preferred Stock |
| 2002300004 |  | หน่วยลงทุน | | | Customer Investment Type | 168005 | Unit Trust |
| 2002300005 |  |  | กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) | | Investment Type | 168027 | Fixed Income Fund |
| 2002300006 |  |  | กองทุนรวมตราสารหนี้ (Daily Fixed Income Fund) | | Investment Type | 168027 | Fixed Income Fund |
| 2002300007 |  |  | กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) | |  |  |  |
| 2002300008 |  |  | กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) | |  |  |  |
| 2002300009 |  |  | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) | |  |  |  |
| 2002300010 |  |  | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) | |  |  |  |
| 2002300011 |  |  | กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ | |  |  |  |
| 2002300012 |  |  | กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) | |  |  |  |
| 2002300013 |  |  | กองทุนรวมประเภทอื่น | | Investment Type | 168028 | Other Mutual Funds |
| 2002300014 |  | ใบทรัสต์ | | | Investment Type | 168029 | Trust Certificate |
| 2002300015 |  |  | กองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) | |  |  |  |
| 2002300016 |  |  | กองทรัสต์เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) | |  |  |  |
| 2002300017 |  |  | กองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน | | Investment Type | 168030 | Private Equity Trust |
| 2002300018 |  |  | กองทรัสต์อื่น | | Investment Type | 168031 | Other Trusts |
| 2002300019 |  | ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ | | | Customer Investment Type | 168006 | Warrant |
| 2002300020 |  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | | | Customer Investment Type | 168007 | Derivative Warrant |
| 2002300021 |  | ตราสารทุนอื่น ๆ | | | Customer Investment Type | 168008 | Others |
| 2002300022 | ตราสารหนี้ | | | | Customer Investment Type | 168009 | Debt Instrument |
| 2002300023 |  | พันธบัตร | | | Customer Investment Type | 168010 | Bond |
| 2002300024 |  |  | พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | |  |  |  |
| 2002300025 |  |  | พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | |  |  |  |
| 2002300026 |  |  | พันธบัตรประเภทอื่น | |  |  |  |
| 2002300027 |  | หุ้นกู้ | | | Customer Investment Type | 168011 | Debenture |
| 2002300028 |  |  | หุ้นกู้ธรรมดา | | Customer Investment Type | 168012 | Straight Bond |
| 2002300029 |  |  |  | หุ้นกู้ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade |  |  |  |
| 2002300030 |  |  |  | หุ้นกู้ในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade |  |  |  |
| 2002300031 |  |  |  | หุ้นกู้ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) |  |  |  |
| 2002300032 |  |  | หุ้นกู้แปลงสภาพ | | Customer Investment Type | 168013 | Convertible Debentures |
| 2002300033 |  |  |  | หุ้นกู้แปลงสภาพในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade |  |  |  |
| 2002300034 |  |  |  | หุ้นกู้แปลงสภาพในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade |  |  |  |
| 2002300035 |  |  |  | หุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) |  |  |  |
| 2002300036 |  |  | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | | Customer Investment Type | 168014 | Subordinate Debentures |
| 2002300037 |  |  |  | หุ้นกู้ด้อยสิทธิในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Investment Grade |  |  |  |
| 2002300038 |  |  |  | หุ้นกู้ด้อยสิทธิในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade |  |  |  |
| 2002300039 |  |  |  | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) |  |  |  |
| 2002300040 |  | ตั๋วเงินคลัง | | | Customer Investment Type | 168015 | Treasury Bill |
| 2002300041 |  | ตั๋วแลกเงิน | | | Customer Investment Type | 168016 | Bill of Exchange |
| 2002300042 |  |  | ตั๋วแลกเงินแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ | |  |  |  |
| 2002300043 |  |  | ตั๋วแลกเงินแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว | | Customer Investment Type | 168017 | Floating Rate Notes |
| 2002300044 |  |  | ตั๋วแลกเงินแบบขายลด | |  |  |  |
| 2002300045 |  | ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | | Customer Investment Type | 168020 | Promissory Note (for Investment) |
| 2002300046 |  |  | ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ | |  |  |  |
| 2002300047 |  |  | ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว | |  |  |  |
| 2002300048 |  |  | ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบขายลด | |  |  |  |
| 2002300049 |  | Credit Linked Note | | | Customer Investment Type | 168019 | Credit Linked Note |
| 2002300050 |  | บัตรเงินฝาก | | | Customer Investment Type | 168021 | Negotiable Certificate of Deposit |
| 2002300051 |  |  | บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว | | Customer Investment Type | 168018 | Floating Rate Certificate of Deposit |
| 2002300052 |  |  | บัตรเงินฝากประเภทอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2002300053 |  | ตราสารหนี้อื่น ๆ | | | Customer Investment Type | 168022 | ตราสารหนี้อื่น ๆ |
| 2002300054 | ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน | | | | Investment Type | 168023 | Hybrid Instrument |
| 2002300055 | ตราสารอนุพันธ์ | | | |  |  |  |
| 2002300056 | หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ | | | |  |  |  |

## FI Code

**Classification Mapping:** รหัสมาตรฐาน “รหัสสถาบันการเงิน (Financial Institution Code)” ที่เผยแพร่ที่ WWW.BOT.OR.TH

## From or To Transaction Type Code

**Classification Mapping:** From To Transaction Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002400001 | FX Trading | From To Transaction Type | 121001 | FX Trading |
| 2002400002 | Lending | From To Transaction Type | 121002 | Lending |
| 2002400003 | Foreign Currency Deposit Account | From To Transaction Type | 121004 | FCD |
| 2002400004 | Non Resident Baht Account | From To Transaction Type | 121005 | NRB |
| 2002400005 | Resident Baht Account | From To Transaction Type | 121006 | RB |
| 2002400006 | Abroad |  |  |  |
| 2002400007 | Other | From To Transaction Type | 121007 | Other |

## Grace Period Type Code

**Mapping:** ไม่มี

## Guarantee and Endorsement Type Code

**Mapping:** Collateral Type

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002600001 | เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย | |  |  |  |
| 2002600002 |  | การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | Collateral Type | 286057  286058  286059  286060  286063  286065  286071  286075 | ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ  สถาบันการเงินอื่นๆ  การค้ำประกัน  การค้ำประกัน  การค้ำประกัน |
| 2002600003 |  | การค้ำประกันการชำระเงินแบบ Standby Letter of Credit | Collateral Type | 286062 | Standby L/C |
| 2002600004 |  | การอาวัล การรับรอง | Collateral Type | 286061  286068  286072  286076 | ตั๋วเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินอื่นอาวัลหรือรับรอง  การอาวัล และการรับรอง  การอาวัล และการรับรอง  การอาวัล และการรับรอง |
| 2002600005 |  | Credit Insurances หรือ Credit Derivative |  |  |  |
| 2002600006 |  | เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ |  | 286095  286096  286097  286098  286099  286100  286101  286102 | ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ  สถาบันการเงินอื่นๆ  สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร  สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร  สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีตราสาร |
| 2002600007 | เอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย | |  |  |  |
| 2002600008 |  | Letter of Comfort |  |  |  |
| 2002600009 |  | Letter of Awareness |  |  |  |
| 2002600010 |  | เอกสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย |  |  |  |

## Identification Type Code

**Classification Mapping:** Unique Id Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002700001 | Personal Id | Unique Id Type | 324001 | Personal Id |
| 2002700002 | Passport Number | Unique Id Type | 324002 | Passport Number |
| 2002700003 | Tax Id | Unique Id Type | 324003 | Tax Id |
| 2002700004 | Juristic Id | Unique Id Type | 324004 | Juristic Id |
| 2002700005 | BOT Assigned Code | Unique Id Type | 324005 | BOT Assigned Code |
| 2002700006 | Government Organization Id | Unique Id Type | 324006 | Government Organization Id |
| 2002700007 | FI Code | Unique Id Type | 324007 | FI Code |
| 2002700008 | Swift Code | Unique Id Type | 324008 | Swift Code |
| 2002700009 | Oversea Individual Id | Unique Id Type | 324009 | Oversea Individual Id |
| 2002700010 | Oversea Juristic Id | Unique Id Type | 324010 | Oversea Juristic Id |
| 2002700011 | International Organization and Oversea Government Id | Unique Id Type | 324011 | International Organization and Oversea Government Id |
| 2002700012 | Other Juristic Reference Id | Unique Id Type | 324013 | Other Juristic Reference Id |
| 2002700013 | Legal Entity Identifier (LEI) |  |  |  |
| 2002700014 | Community Enterprise Id |  |  |  |
| 2002700015 | Cooperative Id |  |  |  |
| 2002700016 | Fund Id |  |  |  |
| 2002700017 | Offshore Branch Number |  |  |  |
| 2002700018 | People Financial Institution Id |  |  |  |
| 2002700019 | Other Code | Unique Id Type | 324012 | Others |

## Interest Calculation Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Interest Rate Type Code

**Classification Mapping:** Interest rate type

| RDT Code | RDT CL Value | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002900001 | Fixed Rate | | | Interest rate type | 162029 | Fixed Rate |
| 2002900002 | Floating Rate | | | Interest rate type | 162030 | Floating Rate |
| 2002900003 |  | Deposit Interest Rate | |  |  |  |
| 2002900004 |  |  | Saving Deposit |  |  |  |
| 2002900005 |  |  | Term Deposit |  |  |  |
| 2002900006 |  | MOR | | Interest rate type | 162035 | MOR |
| 2002900007 |  | MLR | | Interest rate type | 162036 | MLR |
| 2002900008 |  | MRR | | Interest rate type | 162037 | MRR |
| 2002900009 |  | BIBOR | | Interest rate type | 162031 | BIBOR |
| 2002900010 |  | SIBOR | | Interest rate type | 162032 | SIBOR |
| 2002900011 |  | USD LIBOR / Fallback SOFR | | Interest rate type | 162033 | LIBOR |
| 2002900012 |  | GBP LIBOR / Fallback SONIA | | Interest rate type | 162033 | LIBOR |
| 2002900013 |  | CHF LIBOR / Fallback SARON | | Interest rate type | 162033 | LIBOR |
| 2002900014 |  | EUR LIBOR / Fallback ESTER | | Interest rate type | 162033 | LIBOR |
| 2002900015 |  | JPY LIBOR / Fallback TONA | | Interest rate type | 162033 | LIBOR |
| 2002900016 |  | TIBOR | | Interest rate type | 162034 | TIBOR |
| 2002900017 |  | HIBOR | |  |  |  |
| 2002900018 |  | EURIBOR | |  |  |  |
| 2002900019 |  | THBFIX / Fallback THBFIX | | Interest rate type | 162001 | THBFIX |
| 2002900020 |  | SOR / Fallback SOR | |  |  |  |
| 2002900021 |  | SORA | |  |  |  |
| 2002900022 |  | THOR | |  |  |  |
| 2002900023 |  | THORA | |  |  |  |
| 2002900024 |  | SOFR | |  |  |  |
| 2002900025 |  | SONIA | |  |  |  |
| 2002900026 |  | SARON | |  |  |  |
| 2002900027 |  | ESTER | |  |  |  |
| 2002900028 |  | TONA | |  |  |  |
| 2002900029 |  | Internal Interest rate ที่อ้างอิง M-rate | |  |  |  |
| 2002900030 |  | Internal Interest rate ที่ไม่ได้อ้างอิง M-rate | |  |  |  |
| 2002900031 |  | Other Interest Rate Type | | Interest rate type | 162038 | Others |
| 2002900032 | Non-Interest | | | Interest rate type | 162039 | Non-Interest |

## Investment Type Code

**Classification Mapping:** Investment Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003000001 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | Investment Type | 168001 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ |
| 2003000002 | เงินลงทุนในลูกหนี้ | Investment Type | 168024 | เงินลงทุนในลูกหนี้ |
| 2003000003 | หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ | Investment Type | 168025 | อื่นๆ |

## ~~Legal Operation Status Code~~

**~~Classification Mapping:~~** ~~Operation Progress~~**~~,~~** ~~Court Case Item~~

| ~~RDT Code~~ | ~~RDT CL Value~~ | | | | ~~DMS CL Name~~ | ~~DMS Code~~ | ~~DMS Value~~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~2003100001~~ | ~~อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล~~ | | | | ~~Operation Progress~~ | ~~216007~~ | ~~อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล~~ |
| ~~2003100002~~ |  | ~~คดีศาลแพ่ง~~ | | |  |  |  |
| ~~2003100003~~ |  |  | ~~อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล~~ | | ~~Court Case Item~~ | ~~050012~~  ~~050013~~  ~~050014~~ | ~~ศาลชั้นต้น~~  ~~ศาลอุทธรณ์~~  ~~ศาลฎีกา~~ |
| ~~2003100004~~ |  |  | ~~ศาลมีคำพิพากษา~~ | | ~~Court Case Item~~ | ~~050020~~  ~~050021~~  ~~050022~~  ~~050023~~ | ~~พิพากษาตามยอม~~  ~~อื่นๆ~~  ~~ศาลอุทธรณ์~~  ~~ศาลฎีกา~~ |
| ~~2003100005~~ |  | ~~คดีศาลล้มละลาย~~ | | |  |  |  |
| ~~2003100006~~ |  |  | ~~คดีฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย~~ | |  |  |  |
| ~~2003100007~~ |  |  |  | ~~อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล~~ | ~~Court Case Item~~ | ~~050015~~ | ~~ยื่นคำร้องของฟื้นฟูกิจการ / ยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย~~ |
| ~~2003100008~~ |  |  |  | ~~ศาลมีคำพิพากษา~~ | ~~Court Case Item~~  ~~Court Case Item~~ | ~~050025~~  ~~050026~~ | ~~เห็นชอบแผน~~  ~~อื่นๆ~~ |
| ~~2003100009~~ |  |  | ~~คดีล้มละลาย~~ | |  |  |  |
| ~~2003100010~~ |  |  |  | ~~อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล~~ | ~~Court Case Item~~ | ~~050016~~ | ~~ยื่นฟ้อง / ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย~~ |
| ~~2003100011~~ |  |  |  | ~~ศาลมีคำพิพากษา~~ | ~~Court Case Item~~ | ~~050027~~ | ~~คดีล้มละลาย~~ |
| ~~2003100012~~ |  | ~~คดีศาลอาญา~~ | | |  |  |  |
| ~~2003100013~~ |  |  | ~~อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล~~ | |  |  |  |
| ~~2003100014~~ |  |  | ~~ศาลมีคำพิพากษา~~ | |  |  |  |
| ~~2003100015~~ | ~~ศาลพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่ได้บังคับคดี~~ | | | | ~~Court Case Item~~  ~~Operation Progress~~ | ~~050029~~  ~~216026~~ | ~~ศาลพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่ได้บังคับคดี~~  ~~ศาลพิพากษาแล้ว แต่ยังไม่ได้บังคับคดี~~ |
| ~~2003100016~~ | ~~อยู่ระหว่างการบังคับคดี / การขายทอดตลาดทรัพย์สิน~~ | | | | ~~Court Case Item~~  ~~Operation Progress~~ | ~~050028~~  ~~216027~~ | ~~อยู่ระหว่างการบังคับคดี / การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์~~  ~~ศาลพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างบังคับคดี / การขายทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์~~ |
| ~~2003100017~~ | ~~ประนอมหนี้หลังมีคำพิพากษาแล้ว~~ | | | | ~~Operation Progress~~ | ~~216032~~ | ~~มีการประนอมหนี้หรือมีข้อตกลงในการแปลงหนี้ใหม่~~ |
| ~~2003100018~~ | ~~ดำเนินการเสร็จสิ้น~~ | | | | ~~Operation Progress~~ | ~~216033~~ | ~~ดำเนินการเสร็จสิ้นรอตัดหนี้สูญ~~ |

## 39. Loan and Contingent Type Code

**Classification Mapping:** Arrangement Type

| RDT Code |  | RDT CL Value | | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003200001 | เงินให้สินเชื่อ | | | | | Arrangement Type | 018002 | เงินให้สินเชื่อ |
| 2003200002 |  | เงินเบิกเกินบัญชี | | | | Arrangement Type | 018003 | เงินเบิกเกินบัญชี |
| 2003200003 |  | เงินให้กู้ยืม | | | | Arrangement Type | 018004 | เงินให้กู้ยืม |
| 2003200004 |  |  | สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า : Trade Finance | | |  |  |  |
| 2003200005 |  |  |  | สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก (Packing Credit) | | Arrangement Type | 018005 | เงินให้สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก |
| 2003200006 |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและออกของ (Trust Receipt : TR) | |  |  |  |
| 2003200007 |  |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและออกของตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (TR under Domestic LC) |  |  |  |
| 2003200008 |  |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและออกของตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตระหว่างประเทศ (TR under International LC) |  |  |  |
| 2003200009 |  |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและออกของตามตั๋วเงินเรียกเก็บ (TR under Bill of Collection) |  |  |  |
| 2003200010 |  |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและออกของตามบัญชีเครดิตการค้า (TR under Open Account) |  |  |  |
| 2003200011 |  |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและออกของตามการชำระเงินล่วงหน้า (TR under Advance Payment) |  |  |  |
| 2003200012 |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการนำเข้าอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2003200013 |  |  |  | สินเชื่อเพื่อการส่งออกอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2003200014 |  |  | ลูกหนี้ตามธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) | | | Arrangement Type | 018018 | ลูกหนี้ตามธุรกรรมสัญญาซื้อคืน |
| 2003200015 |  |  | ลูกหนี้ตามธุรกรรมแฟ็กเตอริง (Factoring) | | | Arrangement Type | 018013 | การให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (Factoring) |
| 2003200016 |  |  | ลูกหนี้เช่าซื้อ (Hire Purchase) | | | Arrangement Type | 018016 | ลูกหนี้เช่าซื้อ (Hire Purchase) |
| 2003200017 |  |  | ลูกหนี้เช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) | | | Arrangement Type | 018017 | ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (Leasing) |
| 2003200018 |  |  | ลูกหนี้ตามธุรกรรมขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back) | | |  |  |  |
| 2003200019 |  |  | ลูกหนี้ตามธุรกรรมรับซื้อฝาก | | | Arrangement Type | 018015 | ลูกหนี้ตามสัญญารับซื้อฝาก |
| 2003200020 |  |  | สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย | | | Arrangement Type | 018012 | เงินให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ |
| 2003200021 |  |  | สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน | | |  |  |  |
| 2003200022 |  |  | สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน | | |  |  |  |
| 2003200023 |  |  | สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน | | |  |  |  |
| 2003200024 |  |  | สินเชื่อบัตรเครดิต | | | Arrangement Type | 018011 | สินเชื่อบัตรเครดิต |
| 2003200025 |  |  | สินเชื่อ Fleet Card | | |  |  |  |
| 2003200026 |  |  | สินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ | | |  |  |  |
| 2003200027 |  |  | เงินให้สินเชื่ออื่น | | | Arrangement Type | 018020 018022 | ลูกหนี้อื่น ๆ เงินให้สินเชื่ออื่น |
| 2003200028 |  | ตั๋วเงิน | | | | Arrangement Type | 018023 | ตั๋วเงิน |
| 2003200029 |  |  | ตั๋วเงินเพื่อการนำเข้าและออกสินค้า (Trust Receipt : TR) : Trade Finance | | | Arrangement Type | 018029  018025 | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท  ตั๋วเงินค่าสินค้า  (ยกเว้น CL code 2003200031) |
| 2003200030 |  |  |  | ตั๋วเงินเพื่อการนำเข้าและออกของตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic LC) | |  |  |  |
| 2003200031 |  |  |  | ตั๋วเงินเพื่อการนำเข้าและออกของตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตระหว่างประเทศ (International LC) | |  |  |  |
| 2003200032 |  |  |  | ตั๋วเงินเพื่อการนำเข้าและออกของตามตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bill of Collection) | |  |  |  |
| 2003200033 |  |  |  | ตั๋วเงินเพื่อการนำเข้าและออกของตามบัญชีเครดิตการค้า (Open Account) | |  |  |  |
| 2003200034 |  |  |  | ตั๋วเงินเพื่อการนำเข้าและออกของตามการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) | |  |  |  |
| 2003200035 |  |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้า : Trade Finance | | | Arrangement Type | 018025 | ตั๋วเงินค่าสินค้า  (ยกเว้น CL code 2003200036) |
| 2003200036 |  |  |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตระหว่างประเทศ (International LC) | |  |  |  |
| 2003200037 |  |  |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bill of Collection) | |  |  |  |
| 2003200038 |  |  |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าตามบัญชีเครดิตการค้า (Open Account) | |  |  |  |
| 2003200039 |  |  |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าตามการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) | |  |  |  |
| 2003200040 |  |  | ตั๋วเงินค่าสินค้าออก : Trade Finance | | | Arrangement Type | 018030  018025 | ตั๋วเงินค่าสินค้าออก  ตั๋วเงินค่าสินค้า |
| 2003200041 |  |  | ตั๋วเงินอื่น ๆ | | | Arrangement Type | 018026  018031 | ตั๋วเงินอื่น ๆ  ตั๋วเงินต่างประเทศอื่น ๆ |
| 2003200042 |  | เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า | | | | Arrangement Type | 018006 | เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า (เงินชดใช้ตามภาระผูกพัน) |
| 2003200043 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการอาวัลตั๋วเงิน | | | Arrangement Type | 018008 | เงินชดใช้ตามภาระการอาวัล |
| 2003200044 |  |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการอาวัลตั๋วเงินเพื่อการกู้ยืม | |  |  |  |
| 2003200045 |  |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการอาวัลตั๋วเงินเพื่อชำระค่าสินค้า | |  |  |  |
| 2003200046 |  |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการอาวัลตั๋วเงินเพื่อการอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2003200047 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการรับรองตั๋วเงิน | | | Arrangement Type | 018007 | เงินชดใช้ตามภาระการรับรอง |
| 2003200048 |  |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการรับรองตั๋วเงินเพื่อการกู้ยืม | |  |  |  |
| 2003200049 |  |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการรับรองตั๋วเงินเพื่อชำระค่าสินค้า | |  |  |  |
| 2003200050 |  |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการรับรองตั๋วเงินเพื่อการอื่น ๆ | |  |  |  |
| 2003200051 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200052 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอื่น ซึ่งจะต้องชำระหนี้แทนโดยปราศจากเงื่อนไข | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200053 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันการชำระเงินแบบ Standby Letter of Credit | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200054 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200055 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาซื้อขาย ~~/~~หรือสัญญาว่าจ้าง | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200056 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันเพื่อการเบิกเงินล่วงหน้า (Advance Payment) | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200057 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันผลงาน (Retention) | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200058 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันการชำระค่าสินค้า | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200059 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันคุณภาพสินค้า (Warranty Bond) | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200060 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันการชำระภาษี | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200061 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันจากการค้ำประกันค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า | | | Arrangement Type | 018009 | เงินชดใช้ตามภาระการออกหนังสือค้ำประกัน |
| 2003200062 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระผูกพันอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของลูกค้า | | |  |  |  |
| 2003200063 |  |  | เงินชดใช้ตามภาระการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) : Trade Finance | | |  |  |  |
| 2003200064 |  |  | เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้าอื่น ๆ | | | Arrangement Type | 018010 | เงินที่ได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้าอื่น ๆ |
| 2003200065 | ภาระผูกพัน | | | | | Arrangement Type | 018055 | ภาระผูกพัน |
| 2003200066 |  | การรับอาวัลตั๋วเงิน | | | | Arrangement Type | 018056 | การรับอาวัลตั๋วเงิน |
| 2003200067 |  |  | การอาวัลตั๋วเงินเพื่อการกู้ยืม | | |  |  |  |
| 2003200068 |  |  | การอาวัลตั๋วเงินเพื่อชำระค่าสินค้า | | |  |  |  |
| 2003200069 |  |  | การอาวัลตั๋วเงินเพื่อการอื่น ๆ | | |  |  |  |
| 2003200070 |  | การรับรองตั๋วเงิน | | | | Arrangement Type | 018057 | การรับรองตั๋วเงิน |
| 2003200071 |  |  | การรับรองตั๋วเงินเพื่อการกู้ยืม | | |  |  |  |
| 2003200072 |  |  | การรับรองตั๋วเงินเพื่อชำระค่าสินค้า | | |  |  |  |
| 2003200073 |  |  | การรับรองตั๋วเงินเพื่อการอื่น ๆ | | |  |  |  |
| 2003200074 |  | การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน | | | | Arrangement Type | 018059 | การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน |
| 2003200075 |  | การค้ำประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอื่น ซึ่งจะต้องชำระหนี้แทนโดยปราศจากเงื่อนไข | | | | Arrangement Type | 018069 | การค้ำประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอื่น ซึ่งจะต้องชำระหนี้แทนโดยปราศจากเงื่อนไข |
| 2003200076 |  | การค้ำประกันการชำระเงินแบบ Standby Letter of Credit | | | |  |  |  |
| 2003200077 |  | การค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน | | | | Arrangement Type | 018060 | การค้ำประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน |
| 2003200078 |  | การสลักหลังตั๋วเงินที่ผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ย (With Recourse) | | | | Arrangement Type | 018062 | การสลักหลังตั๋วเงินที่ผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ย (With Recourse) |
| 2003200079 |  | ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด : Trade Finance | | | | Arrangement Type | 018078 | ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด : Trade Finance |
| 2003200080 |  | การค้ำประกันการจำหน่ายตราสาร หรือหลักทรัพย์แบบ Firm Underwriting | | | | Arrangement Type | 018072 | การค้ำประกันการจำหน่ายตราสาร หรือหลักทรัพย์แบบ Firm Underwriting |
| 2003200081 |  | สัญญาซื้อสินทรัพย์ล่วงหน้า | | | | Arrangement Type | 018064 | สัญญาซื้อสินทรัพย์ล่วงหน้า |
| 2003200082 |  | สัญญาหรือข้อตกลงรับความเสี่ยง | | | | Arrangement Type | 018061 | สัญญาหรือข้อตกลงรับความเสี่ยง |
| 2003200083 |  | ภาระผูกพันซึ่งขึ้นกับการดำเนินงานของลูกค้า | | | | Arrangement Type | 018280 | ภาระผูกพันซึ่งขึ้นกับการดำเนินงานของลูกค้า |
| 2003200084 |  |  | การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา | | | Arrangement Type | 018071 | การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา |
| 2003200085 |  |  | การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา | | | Arrangement Type | 018070 | การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา |
| 2003200086 |  |  |  | การค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาซื้อขาย ~~/~~หรือสัญญาว่าจ้าง | |  |  |  |
| 2003200087 |  |  |  | การค้ำประกันเพื่อการเบิกเงินล่วงหน้า (Advance Payment) | |  |  |  |
| 2003200088 |  |  |  | การค้ำประกันผลงาน (Retention) | |  |  |  |
| 2003200089 |  |  |  | การค้ำประกันการชำระค่าสินค้า | |  |  |  |
| 2003200090 |  |  |  | การค้ำประกันคุณภาพสินค้า (Warranty Bond) | |  |  |  |
| 2003200091 |  |  |  | การค้ำประกันการชำระภาษี | |  |  |  |
| 2003200092 |  |  | การค้ำประกันค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า | | | Arrangement Type | 018281 | การค้ำประกันค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า |
| 2003200093 |  |  | ภาระผูกพันอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของลูกค้า | | | Arrangement Type | 018073 | ภาระผูกพันอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของลูกค้า |
| 2003200094 |  | ภาระผูกพันตาม Letter of Credit : Trade Finance | | | | Arrangement Type | 018079 | ภาระผูกพันตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำสินค้าเข้า |
| 2003200095 |  |  | Letter of Credit ในประเทศ (Domestic LC) | | |  |  |  |
| 2003200096 |  |  | Letter of Credit ระหว่างประเทศ (International LC) | | |  |  |  |
| 2003200097 |  | ภาระจากการยืนยันตาม Letter of Credit : Trade Finance | | | |  |  |  |
| 2003200098 |  | การค้ำประกันการออกของ (Shipping Guarantee) : Trade Finance | | | | Arrangement Type | 018076 | การค้ำประกันการออกของ (Shipping Guarantee) : Trade Finance |
| 2003200099 |  |  | Letter of Credit ระหว่างประเทศ (International LC) | | |  |  |  |
| 2003200100 |  |  | ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bill of Collection) | | |  |  |  |
| 2003200101 |  |  | บัญชีเครดิตการค้า (Open Account) | | |  |  |  |
| 2003200102 |  |  | การชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) | | |  |  |  |
| 2003200103 |  | แฟ็กเตอริ่งระหว่างประเทศ ด้านการนำเข้า (Import Factor) | | | |  |  |  |
| 2003200104 |  | แฟ็กเตอริ่งระหว่างประเทศ ด้านการส่งออก (Export Factor) | | | |  |  |  |
| 2003200105 |  | ตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ | | | | Arrangement Type | 018074 | ตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ |
| 2003200106 |  | ภาระผูกพันอื่น ๆ | | | | Arrangement Type | 018094 | ภาระผูกพันอื่น ๆ |
| 2003200107 | อนุพันธ์ | | | | |  |  |  |

## Loan Declaration Type Code

**Classification Mapping:** Loan Declaration Type

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003300001 | เงินกู้นำเข้า | | Loan Declaration Type | 183001 | เงินกู้นำเข้า |
| 2003300002 | เงินกู้ไม่นำเข้า | | Loan Declaration Type | 183002 | เงินกู้ไม่นำเข้า |
| 2003300003 |  | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระค่าสินค้า | Loan Declaration Type | 183003 | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระค่าสินค้า |
| 2003300004 |  | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระเงินกู้ | Loan Declaration Type | 183004 | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระเงินกู้ |
| 2003300005 |  | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระภาระผูกพัน | Loan Declaration Type | 183005 | เงินกู้ไม่นำเข้า โอนไปชำระภาระผูกพัน |

## Movement Type Code

**Classification Mapping:** Movement Type, Loan Deposit Transaction Type

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003400001 | สินเชื่อเพิ่มขึ้น | | Movement Type Loan Deposit Transaction Type | 202020  184002 | ยอดเพิ่มขึ้น  Disbursement |
| 2003400002 |  | เบิกถอนเงินกู้ ~~/~~หรือ ให้สินเชื่อเพิ่ม | Movement Type | 202021 | ให้สินเชื่อเพิ่ม |
| 2003400003 |  | ซื้อ หรือรับโอนหนี้จากบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น | Movement Type | 202026 | รับโอนหนี้จากสถาบันอื่น |
| 2003400004 |  | สินเชื่อเพิ่มขึ้นอื่น ๆ | Movement Type | 202029 | อื่น ๆ |
| 2003400005 | สินเชื่อลดลง | | Movement Type Loan Deposit Transaction Type | 202003  184004 | ยอดลดลง  Principal (Repayment) |
| 2003400006 |  | ชำระคืน ~~/~~หรือเรียกเก็บเงินได้ | Movement Type | 202004  202044 | เรียกเก็บเงินได้  เรียกเก็บเงินได้ |
| 2003400007 |  | ชำระคืนทั้งหมด |  |  |  |
| 2003400008 |  | ตีทรัพย์ชำระหนี้ |  |  |  |
| 2003400009 |  | ขายหลักประกันชำระหนี้ | Movement Type | 202006 202048 | ขายหลักประกันชำระหนี้ |
| 2003400010 |  | ขาย หรือโอนหนี้ให้บุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น | Movement Type | 202008 202049 | ขาย หรือโอนหนี้ให้บุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น |
| 2003400011 |  | ตัดบัญชีจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | Movement Type | 202005  202046 | ตัดบัญชี  ตัดบัญชีจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |
| 2003400012 |  | ตัดบัญชีแบบเรียกร้องสิทธิ | Movement Type | 202005  202047 | ตัดบัญชี  ตัดบัญชีอื่น ๆ |
| 2003400013 |  | ตัดบัญชีแบบไม่เรียกร้องสิทธิ | Movement Type | 202005  202047 | ตัดบัญชี  ตัดบัญชีอื่น ๆ |
| 2003400014 |  | ตัดบัญชีอื่น ๆ | Movement Type | 202005  202047 | ตัดบัญชี  ตัดบัญชีอื่น ๆ |
| 2003400015 |  | สินเชื่อลดลงอื่น ๆ | Movement Type | 202019 202050 | อื่น ๆ  อื่นๆ |
| 2003400016 | ชำระ~~คืน~~ดอกเบี้ย | | Loan Deposit Transaction Type | 184005 | Interest |
| 2003400017 |  | ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ตามปกติ |  |  |  |
| 2003400018 |  | ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระหนี้ |  |  |  |
| ~~2003400028~~ |  | ~~โอนกลับรายการดอกเบี้ยที่รับชำระมา~~ |  |  |  |
| 2003400019 | ชำระ~~คืน~~ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ | | Loan Deposit Transaction Type | 184006 | Fee |
| ~~2003400029~~ |  | ~~ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกหนี้~~ |  |  |  |
| ~~2003400030~~ |  | ~~โอนกลับรายการค่าธรรมเนียมที่รับชำระมา~~ |  |  |  |
| 2003400020 | ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี | |  |  |  |
| 2003400021 |  | ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |  |  |  |
| 2003400022 |  | ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี จากเหตุผลอื่น ๆ |  |  |  |
| 2003400023 | ยอดคงค้างลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี | |  |  |  |
| 2003400024 |  | ยอดคงค้างลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ |  |  |  |
| 2003400025 |  | ยอดคงค้างลดลงเนื่องจากปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ หรือโอนย้ายบัญชี จากเหตุผลอื่น ๆ |  |  |  |
| 2003400026 | ตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | |  |  |  |
| 2003400027 | ตัดค่าธรรมเนียมค้างรับจากบัญชี ~~และอื่น ๆ~~ | | DS\_DRD |  | Other Hair Cut Amount[[17]](#footnote-17) |
| 2003400031 | รายการที่บันทึกไว้ขาดหรือเกินในงวดก่อน (Reversed) | |  |  |  |
| 2003400032 |  | โอนกลับรายการเงินต้น |  |  |  |
| 2003400028 |  | โอนกลับรายการดอกเบี้ยที่รับชำระมา |  |  |  |
| 2003400030 |  | โอนกลับรายการค่าธรรมเนียมที่รับชำระมา |  |  |  |
| 2003400033 | รายได้รอการตัดบัญชี (ตามการรับรู้รายได้) | |  |  |  |
| 2003400034 |  | รายได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น |  |  |  |
| 2003400035 |  | รายได้รอการตัดบัญชี ลดลง |  |  |  |

## Occupation Code

**Classification Mapping:** Occupation Code, Occupation Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003500001 | อัยการ ตุลาการ ผู้พิพากษา | Occupation Code | 787400102 | อัยการ / ตุลาการ / ผู้พิพากษา |
| 2003500002 | นักกฎหมายและผู้ใช้วิชาชีพทางกฎหมาย | Occupation Code | 787400103 | นักกฎหมายและผู้ใช้วิชาชีพทางกฎหมาย |
| 2003500003 | ทหาร ตำรวจ | Occupation Code | 787400104 | ทหาร / ตำรวจ |
| 2003500004 | วิศวกร สถาปนิก | Occupation Code | 787400105 | วิศวกร / สถาปนิก |
| 2003500005 | ครู อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม | Occupation Code | 787400106 | ครู อาจารย์ และ ผู้ประกอบอาชีพการศึกษา |
| 2003500006 | แพทย์ ทันตแพทย์ | Occupation Code | 787400107 | แพทย์ |
| 2003500007 | บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ | Occupation Code | 787400108 | พยาบาล และผู้ประกอบการอาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ |
| 2003500008 | นักบิน ผู้ช่วยนักบิน แอร์โฮสเตส สจ๊วต | Occupation Code | 787400109 | นักบิน / ผู้ช่วยนักบิน / แอร์โฮสเตส / สจ๊วต |
| 2003500009 | เกษตรกร |  |  |  |
| 2003500010 | พนักงานขาย |  |  |  |
| 2003500011 | ลูกจ้างในสายการผลิต |  |  |  |
| 2003500012 | พ่อบ้าน แม่บ้าน | Occupation Type | 6 | พ่อบ้าน / แม่บ้าน / นักศึกษา / บุคคลที่เกษียณแล้วและรับบำเหน็จ / รวมบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ |
| 2003500013 | นักเรียน นักศึกษา | Occupation Type | 6 | พ่อบ้าน / แม่บ้าน / นักศึกษา / บุคคลที่เกษียณแล้วและรับบำเหน็จ / รวมบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ |
| 2003500014 | เกษียณอายุ | Occupation Type | 6 | พ่อบ้าน / แม่บ้าน / นักศึกษา / บุคคลที่เกษียณแล้วและรับบำเหน็จ / รวมบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ |
| 2003500015 | อื่น ๆ |  |  |  |

## One Time Data Element Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Override and Deviation Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Payment Type

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Policy Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Product Loan Type Under Regulate Code

**Classification Mapping:** Personal Loan Regulation Type

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003900001 | สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ | | Personal Loan Regulation Type | 0786700001 | สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan) |
| 2003900002 |  | สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค |  |  |  |
| 2003900003 |  | สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ |  |  |  |
| 2003900004 |  | สินเชื่อเช่าซื้อ หรือสินเชื่อเช่าแบบลีสซิ่ง |  |  |  |
| 2003900005 |  | สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น~~หลัก~~ประกัน |  |  |  |
| 2003900006 | สินเชื่อ Nano finance | | Personal Loan Regulation Type | 0786700002 | สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) |
| 2003900007 | สินเชื่อ Micro Finance | |  |  |  |

## Property Type Code

**Classification Mapping:** Building Code

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004000001 | บ้านเดี่ยว | Building Code | 1 | บ้านเดี่ยว |
| 2004000002 | บ้านแฝด | Building Code | 2 | บ้านแฝด |
| 2004000003 | ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ | Building Code | 3 | ทาวน์เฮ้าส์ |
| 2004000004 | อาคารชุด | Building Code | 5 | ห้องชุด |
| 2004000005 | หอพัก เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ |  |  |  |
| 2004000006 | อาคารสำนักงาน |  |  |  |
| 2004000007 | อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกแถว ที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน | Building Code | 4 | อาคารพาณิชย์ |
| 2004000008 | โรงงาน คลังสินค้า |  |  |  |
| 2004000009 | นิคมอุตสาหกรรม |  |  |  |
| 2004000010 | ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด |  |  |  |
| 2004000011 | โรงแรม |  |  |  |
| 2004000012 | อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed - use) |  |  |  |
| 2004000013 | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่น ๆ |  |  |  |

## Reference Type Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Relationship Type Code

**Classification Mapping:** Involved Party Involved Party Relationship Type

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004100001 | ธุรกิจในเครือ~~/~~ หรือสาขา | | Involved Party Involved Party Relationship Type | 172063 | ธุรกิจในเครือ/สาขา |
| 2004100002 |  | Parent | Involved Party Involved Party Relationship Type | 172013 | Parent |
| 2004100003 |  | Child | Involved Party Involved Party Relationship Type | 172023 | Child |
| 2004100004 | ความสัมพันธ์อื่น ๆ | | Involved Party Involved Party Relationship Type | 172064 | อื่น ๆ |

## Relationship to Reporter Type Code

**Classification Mapping:** Involved Party Involved Party Relationship Type

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004200001 | ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง | |  |  |  |
| 2004200002 |  | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Involved Party Involved Party Relationship Type | 172007 | ผู้ถือหุ้น |
| 2004200003 |  | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |  |  |  |
| 2004200004 |  | กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง | Involved Party Involved Party Relationship Type | 172003 | บริษัทจำกัดที่เกี่ยวข้อง |
| 2004200005 | กรรมการหรือผู้บริหารสถาบันการเงิน | |  |  |  |
| 2004200006 |  | กรรมการ | Involved Party Involved Party Relationship Type | 172008 | กรรมการ |
| 2004200007 |  | ผู้มีอำนาจในการจัดการ |  |  |  |
| 2004200008 |  | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ |  |  |  |

## Repayment Due Indicator Code

**Classification Mapping:** Repayment Due Indicator

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004300001 | At Due | Repayment Due Indicator | 271001 | At Due |
| 2004300002 | Before Due | Repayment Due Indicator | 271002 | Before Due |
| 2004300003 | Over Due | Repayment Due Indicator | 271003 | Over Due |

## Risk Measurement Code

**Classification Mapping:** ไม่มี

## Share Lending Type Code

**Classification Mapping:** Credit Type

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004500001 | Bilateral ~~/~~หรือ Single Bank Lender | Credit Type | 056001 | Bilateral |
| 2004500002 | Syndicated | Credit Type | 056002 | Syndicated |
| 2004500003 | Club Loan | Credit Type | 056003 | Club Loan |

## Standardized Firm Size Code

**Classification Mapping:** Business Size

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004600001 | Micro |  |  |  |
| 2004600002 | Small | Business Size | 438001 | Small |
| 2004600003 | Medium | Business Size | 438002 | Medium |
| 2004600004 | Large | Business Size | 438003 | Large |

## Term Range Code

**Classification Mapping:** Arrangement Term Type**,** Term Range

| RDT Code | RDT CL Value | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004700001 | Fixed Term | | Arrangement Term Type | 016001 | Fixed Term |
| 2004700002 |  | Short Term | Term Range | 310001 | Short Term |
| 2004700003 |  | Long Term | Term Range | 310018 | Long Term |
| 2004700004 | At Call | | Arrangement Term Type  Term Range | 016003  310002 | At Call  At Call |
| 2004700005 | No Age | | Arrangement Term Type  Term Range | 016004  310029 | No Age  No Age |

## Term Unit Code

**Classification Mapping:** Term Unit

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004800001 | Day | Term Unit | D | Day |
| 2004800002 | Week |  |  |  |
| 2004800003 | Month | Term Unit | M | Month |
| 2004800004 | Quarter |  |  |  |
| 2004800005 | Half Year |  |  |  |
| 2004800006 | Year | Term Unit | Y | Year |
| 2004800007 | At Maturity |  |  |  |
| 2004800008 | Unknown Term Unit |  |  |  |
| 2004800009 | At Disbursement |  |  |  |

## Time Unit Code

**Classification Mapping:** Term Unit

| RDT Code | RDT CL Value | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006100001 | Minute |  |  |  |
| 2006100002 | Hour |  |  |  |
| 2006100003 | Day | Term Unit | D | Day |
| 2006100004 | Week |  |  |  |
| 2006100005 | Month | Term Unit | M | Month |
| 2006100006 | Quarter |  |  |  |
| 2006100007 | Half Year |  |  |  |
| 2006100008 | Year | Term Unit | Y | Year |

## Transaction Purpose Code

**Classification Mapping:** Transaction Purpose Code

| RDT Code | RDT CL Value | | | | DMS CL Name | DMS Code | DMS Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004900001 | บริการ รายได้ และเงินโอนและบริจาค | | | | Transaction Purpose Code | 318001 | บริการ รายได้ และเงินโอนและบริจาค |
| 2004900002 |  | บริการ | | | Transaction Purpose Code | 318002 | บริการ |
| 2004900003 |  |  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขนส่งสินค้า | | Transaction Purpose Code | 318003 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขนส่งสินค้า |
| 2004900004 |  |  |  | ค่าขนส่งสินค้า | Transaction Purpose Code | 318004 | ค่าขนส่งสินค้า |
| 2004900005 |  |  |  | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับสินค้า | Transaction Purpose Code | 318005 | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงสำหรับสินค้า |
| 2004900006 |  |  |  | ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค้า | Transaction Purpose Code | 318006 | ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค้า |
| 2004900007 |  |  |  | ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า~~ระหว่างประเทศ~~ | Transaction Purpose Code | 318007 | ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ |
| 2004900008 |  |  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งอื่น ๆ ที่มิใช่การขนส่งสินค้า | | Transaction Purpose Code | 318008 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งอื่น ๆ ที่มิใช่การขนส่งสินค้า |
| 2004900009 |  |  |  | ค่าโดยสาร | Transaction Purpose Code | 318009 | ค่าโดยสาร |
| 2004900010 |  |  |  | ค่าบริการต่าง ๆ ที่ให้แก่พาหนะ~~ระหว่างประเทศ~~ และค่าขนส่งอื่น ๆ | Transaction Purpose Code | 318010 | ค่าบริการต่าง ๆ ที่ให้แก่พาหนะระหว่างประเทศ และค่าขนส่งอื่น ๆ |
| 2004900011 |  |  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง | | Transaction Purpose Code | 318011 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง |
| 2004900012 |  |  |  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นักท่องเที่ยว | Transaction Purpose Code | 318012 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นักท่องเที่ยว |
| 2004900013 |  |  |  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นักเรียน นักศึกษา | Transaction Purpose Code | 318013 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง-นักเรียน นักศึกษา |
| 2004900014 |  |  |  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง~~ไปต่างประเทศ~~ อื่น ๆ | Transaction Purpose Code | 318014 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ-อื่น ๆ |
| 2004900015 |  |  |  | ค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพ | Transaction Purpose Code | 318015 | ค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพ |
| 2004900016 |  |  |  | เงินเหลือที่ผู้เดินทางนำมาขาย~~/~~หรือซื้อคืน | Transaction Purpose Code | 318016 | เงินเหลือที่ผู้เดินทางนำมาขาย/ซื้อคืน |
| 2004900017 |  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามบัตรสินเชื่อหรือบัตร เดบิต | Transaction Purpose Code | 318017 | ค่าใช้จ่ายตามบัตรสินเชื่อหรือบัตรเดบิต |
| 2004900018 |  |  | ค่าบริการภาครัฐบาล | | Transaction Purpose Code | 318018 | ค่าบริการภาครัฐบาล |
| 2004900019 |  |  | ค่าบริการอื่น ๆ ภาคเอกชน | | Transaction Purpose Code | 318022 | ค่าบริการอื่น ๆ ภาคเอกชน |
| 2004900020 |  |  |  | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | Transaction Purpose Code | 318023 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม |
| 2004900021 |  |  |  | ค่ารับเหมาก่อสร้าง | Transaction Purpose Code | 318024 | ค่ารับเหมาก่อสร้าง |
| 2004900022 |  |  |  | ค่ารอยัลตี้ ค่าเครื่องหมายการค้า~~/~~ค่าสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ | Transaction Purpose Code | 318025 | ค่ารอยัลตี้ ค่าเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ |
| 2004900023 |  |  |  | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า | Transaction Purpose Code | 318026 | ค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยช่วงที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า |
| 2004900024 |  |  |  | ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า | Transaction Purpose Code | 318027 | ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า |
| 2004900025 |  |  |  | ค่าที่ปรึกษา | Transaction Purpose Code | 318028 | ค่าที่ปรึกษา |
| 2004900026 |  |  |  | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าทางด้านการเงิน | Transaction Purpose Code | 318029 | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าทางด้านการเงิน |
| 2004900027 |  |  |  | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอื่น ๆ | Transaction Purpose Code | 318030 | ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอื่น ๆ |
| 2004900028 |  |  |  | ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร | Transaction Purpose Code | 318031 | ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร |
| 2004900029 |  |  |  | ค่าใช้จ่ายสำนักงานผู้แทน | Transaction Purpose Code | 318032 | ค่าใช้จ่ายสำนักงานผู้แทน |
| 2004900030 |  |  |  | ค่าโฆษณา | Transaction Purpose Code | 318033 | ค่าโฆษณา |
| 2004900031 |  |  |  | ค่าเช่าทรัพย์สิน | Transaction Purpose Code | 318034 | ค่าเช่าทรัพย์สิน |
| 2004900032 |  |  |  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงต่าง ๆ | Transaction Purpose Code | 318035 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงต่าง ๆ |
| 2004900033 |  |  |  | ค่ารับจ้างผลิตหรือแปรรูป | Transaction Purpose Code | 318037 | ค่ารับจ้างผลิตหรือแปรรูป |
| 2004900034 |  |  |  | ค่าบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ | Transaction Purpose Code | 318247 | ค่าบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ |
| 2004900035 |  |  |  | ค่าบริการอื่น ๆ | Transaction Purpose Code | 318036 | ค่าบริการอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) |
| 2004900036 |  | รายได้ | | | Transaction Purpose Code | 318039 | รายได้ |
| 2004900037 |  |  | รายได้ส่งกลับของแรงงาน | | Transaction Purpose Code | 318040 | รายได้ส่งกลับของแรงงาน |
| 2004900038 |  |  | เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให้กู้ยืม~~จากต่างประเทศ~~ภาคเอกชน | | Transaction Purpose Code | 318041 | เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให้กู้ยืมจากต่างประเทศภาคเอกชน |
| 2004900039 |  |  |  | กำไร | Transaction Purpose Code | 318042 | กำไร |
| 2004900040 |  |  |  | ปันผล | Transaction Purpose Code | 318043 | ปันผล |
| 2004900041 |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | Transaction Purpose Code | 318044 | ดอกเบี้ยเงินกู้ |
| 2004900042 |  |  |  | ดอกเบี้ยอื่น ๆ | Transaction Purpose Code | 318045 | ดอกเบี้ยอื่น ๆ |
| 2004900043 |  |  | เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให้กู้ยืม~~จากต่างประเทศ~~ภาครัฐบาล | | Transaction Purpose Code | 318046 | เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให้กู้ยืมจากต่างประเทศภาครัฐบาล |
| 2004900044 |  | เงินโอนและบริจาค | | | Transaction Purpose Code | 318051 | เงินโอนและบริจาค |
| 2004900045 |  |  | เงินให้เปล่าภาคเอกชน | | Transaction Purpose Code | 318052 | เงินให้เปล่าภาคเอกชน |
| 2004900046 |  |  | เงินให้เปล่าภาครัฐบาล | | Transaction Purpose Code | 318053 | เงินให้เปล่าภาครัฐบาล |
| 2004900047 |  |  | เงินโอนภาคเอกชน | | Transaction Purpose Code | 318056 | เงินโอนภาคเอกชน |
| 2004900048 |  |  |  | ส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร | Transaction Purpose Code | 318057 | ส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่าง  ประเทศเป็นการถาวร |
| 2004900049 |  |  |  | ส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดก ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ | Transaction Purpose Code | 318058 | ส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดก ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ |
| 2004900050 |  |  |  | ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ | Transaction Purpose Code | 318059 | ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ |
| 2004900051 | เงินลงทุน (Investment) | | | | Transaction Purpose Code | 318060 | เงินลงทุน (Investment) |
| 2004900052 |  | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ~~/~~ หรือสาขา | | | Transaction Purpose Code | 318061 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขา |
| 2004900053 |  |  | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ~~/~~ หรือ/สาขาจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) | | Transaction Purpose Code | 318062 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) |
| 2004900054 |  |  | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ~~/~~ หรือสาขา~~ในต่างประเทศ~~ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ~~(Thai Direct Investment)~~ | | Transaction Purpose Code | 318065 | เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ (Thai Direct Investment) |
| 2004900055 |  |  | เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ (อาคารชุด) | | Transaction Purpose Code | 318068 | เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ (อาคารชุด) |
| 2004900056 |  |  | เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์~~ในต่างประเทศ~~ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ | | Transaction Purpose Code | 318072 | เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ |
| 2004900057 |  | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | Transaction Purpose Code | 318075 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ |
| 2004900058 |  |  | เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment) | | Transaction Purpose Code | 318076 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign Portfolio Investment) |
| 2004900059 |  |  | เงินลงทุนหลักทรัพย์ ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ~~ในต่างประเทศ (Thai Portfolio Investment in Foreign~~ | | Transaction Purpose Code | 318079 | เงินลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Thai Portfolio Investment in Foreign Market ) |
| 2004900060 |  |  |  | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ~~ในต่างประเทศ~~ | Transaction Purpose Code | 318213 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศ |
| 2004900061 |  |  |  | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ~~ในต่างประเทศ~~ | Transaction Purpose Code | 318216 | เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ |
| 2004900062 |  | เงินกู้ (Borrowing) | | | Transaction Purpose Code | 318082 | เงินกู้ (Borrowing) |
| 2004900063 |  |  | เงินกู้ยืม (Foreign Loan) | | Transaction Purpose Code | 318083 | เงินกู้ยืม (Foreign Loan) |
| 2004900064 |  |  | เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ (Foreign Debt Instrument) | | Transaction Purpose Code | 318086 | เงินกู้ยืมที่เป็นตราสารหนี้ (Foreign Debt Instrument) |
| 2004900065 |  | เงินให้กู้ยืม (Lending) | | | Transaction Purpose Code | 318089 | เงินให้กู้ยืม (Lending) |
| 2004900066 |  |  | เงินให้กู้ยืม (Thai Loan) | | Transaction Purpose Code | 318090 | เงินให้กู้ยืม (Thai Loan) |
| 2004900067 |  |  | เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ (Thai Debt Instrument) | | Transaction Purpose Code | 318093 | เงินให้กู้ที่เป็นตราสารหนี้ (Thai Debt Instrument) |
| 2004900068 |  | เงินทุนอื่น ๆ | | | Transaction Purpose Code | 318111 | เงินทุนอื่น ๆ |
| 2004900069 |  |  | เงินทุนอื่น ๆ จากต่างประเทศ | | Transaction Purpose Code | 318112 | เงินทุนอื่น ๆ จากต่างประเทศ |
| 2004900070 |  |  |  | เงินทดรองจ่ายต่าง ๆ จากต่างประเทศ | Transaction Purpose Code | 318113 | เงินทดรองจ่ายต่าง ๆ จากต่างประเทศ |
| 2004900071 |  |  |  | เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการต่าง ๆ จากต่างประเทศ | Transaction Purpose Code | 318116 | เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการต่าง ๆ จากต่างประเทศ |
| 2004900072 |  |  |  | เงินโอนชำระหนี้แล้วไม่ได้ชำระ โอนกลับ | Transaction Purpose Code | 318122 | เงินโอนชำระหนี้แล้วไม่ได้ชำระ โอนกลับ |
| 2004900073 |  |  | เงินทุนอื่น ๆ ในต่างประเทศ | | Transaction Purpose Code | 318124 | เงินทุนอื่น ๆ ในต่างประเทศ |
| 2004900074 |  |  |  | เงินทดรองจ่ายต่าง ๆ ในต่างประเทศ | Transaction Purpose Code | 318125 | เงินทดรองจ่ายต่าง ๆ ในต่างประเทศ |
| 2004900075 |  |  |  | เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการต่าง ๆ ในต่างประเทศ | Transaction Purpose Code | 318128 | เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการต่าง ๆ ในต่างประเทศ |
| 2004900076 |  |  | เงินทุนอื่น ๆ | | Transaction Purpose Code | 318131 | เงินทุนอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) |
| 2004900077 |  | เงินส่วนต่างตามธุรกรรมอนุพันธ์ | | | Transaction Purpose Code | 318212 | เงินส่วนต่างตามธุรกรรมอนุพันธ์ |
| 2004900078 | ค่าสินค้า (Goods) | | | | Transaction Purpose Code | 318132 | ค่าสินค้า (Goods) |
| 2004900079 |  | ค่าสินค้า~~เข้าและสินค้าออก~~ | | | Transaction Purpose Code | 318231 | ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก |
| 2004900080 |  | ส่วนลด เงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และ อื่น ๆ ของค่าสินค้า | | | Transaction Purpose Code | 318232 | ส่วนลด เงินมัดจำ เงินที่ชำระไว้เกิน และอื่น ๆของค่าสินค้า |
| 2004900081 | ค่าทองคำ | | | | Transaction Purpose Code | 318233 | ค่าทองคำ |
| 2004900082 | อื่น ๆ | | | | Transaction Purpose Code | 318141 | อื่น ๆ |
| 2004900083 |  | บัญชีเงินฝาก | | | Transaction Purpose Code | 318142 | ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก |
| 2004900084 |  |  | ฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ | | Transaction Purpose Code | 318211 | ฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ |
| 2004900085 |  |  | เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์หรือเงินฝากเพื่อหาผลตอบแทน | | Transaction Purpose Code | 318224 | เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์หรือเงินฝากเพื่อหาผลตอบแทน |
| 2004900086 |  |  | เพื่อวัตถุประสงค์อื่น | | Transaction Purpose Code | 318225 | เพื่อวัตถุประสงค์อื่น |
| 2004900087 |  | อื่น ๆ | | | Transaction Purpose Code | 318246 | อื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) |

# Data Set Glossary

| Terminology | Meaning |
| --- | --- |
| DS\_AMS | สรุปการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก เงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ และเงินกู้ยืม |
| DS\_ARS | สรุปเงินฝาก เงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืม ภาระผูกพัน |
| DS\_BSM | สรุปเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์รวมรายสาขา |
| DS\_CAR | ข้อมูลภาระผูกพันรายสัญญา (Contingent Arrangement) |
| DS\_CCS | ข้อมูลสรุปบริการบัตรเครดิต (Credit Card Summary) |
| DS\_COS | สรุปรายการนอกงบดุล |
| DS\_CRI | ข้อมูลสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ยกเว้นฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตามวิธี Internal Ratings-Based Approach (Credit Risk Internal Ratings-Based Approach) |
| DS\_DGC | ข้อมูลบริษัทในกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 20 กลุ่มแรก (Debtor Groups Composition) |
| DS\_DRD | ข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ (Debt Restructuring Detail) |
| DS\_FLA | ข้อมูลเงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศรายสัญญา (Foreign Currency Loan Arrangement) |
| DS\_INT | ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ |
| DS\_IPI | ข้อมูลทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล (Involved Party) |
| DS\_LAR | ข้อมูลสินเชื่อรายสัญญา (Loan Arrangement) |
| DS\_LMS | ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อ (Lending Movement Summary) |
| DS\_LPC | ข้อมูลสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Loan for Personal Consumption) |
| ~~DS\_LOS~~ | ~~ข้อมูลสรุปสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางศาล (Lending Operation Progress Outstanding)~~ |
| DS\_ LPS | สรุปวัตถุประสงค์ของเงินให้สินเชื่อ |
| DS\_LSB | สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ |
| DS\_LTX | ข้อมูลรายการบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ (Loan/Deposit Transaction) |
| DS\_MGL | ข้อมูลสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage Loan) |
| DS\_PLC | ข้อมูลสัญญาของสินเชื่อส่วนบุคคลรายสัญญา (Contract Detail for Personal Loan) |
| DS\_PLD | ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อดิจิทัลของสินเชื่อส่วนบุคคลรายสัญญา (Digital Personal Loan for Personal Loan) |
| DS\_PLO | ข้อมูลยอดคงค้างของสินเชื่อส่วนบุคคลรายสัญญา (Outstanding Amount for Personal Loan) |
| DF\_REL | รายงานการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| DS\_SMD | ข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันของลูกหนี้/ลูกค้า ที่มีวงเงินให้สินเชื่อและยอดคงค้างที่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือยอดคงค้างของภาระผูกพันที่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทของสถาบันการเงิน โดยรายงานเฉพาะลูกหนี้/ลูกค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อการประกอบธุรกิจและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย (SMEs Data) |
| DS\_SMP | ข้อมูลคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีธุรกรรมกับสำนักงานสาขาของสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ โดยคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีสถานประกอบการ (โรงงาน) ตั้งอยู่ในประเทศไทย (SMEs Profile) |
| DS\_TCS | ลูกหนี้จัดชั้นแยกตามประเภทธุรกิจ |

1. ไม่รวมตราสารอนุพันธ์ [↑](#footnote-ref-1)
2. RDT มีการขยายขอบเขตเพิ่มจาก DF\_REL [↑](#footnote-ref-2)
3. Partial Mapping ปรับจาก Flag ใน DS\_DRD เป็น Classification [↑](#footnote-ref-3)
4. Partial Mapping ปรับจาก Flag ใน DS\_DRD เป็น Classification [↑](#footnote-ref-4)
5. ปรับจาก Flag ใน DS\_DRD เป็น Classification ใน DR Method Code [↑](#footnote-ref-5)
6. เมื่อ Collateral Type อยู่ภายใต้ 286055 นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา [↑](#footnote-ref-6)
7. เมื่อ Collateral Type อยู่ภายใต้ 286055 นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา [↑](#footnote-ref-7)
8. เมื่อ Collateral Type อยู่ภายใต้ 286055 นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา [↑](#footnote-ref-8)
9. เมื่อ Collateral Type อยู่ภายใต้ 286055 นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา [↑](#footnote-ref-9)
10. เมื่อ Collateral Type อยู่ภายใต้ 286055 นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา [↑](#footnote-ref-10)
11. เมื่อ Collateral Type อยู่ภายใต้ 286055 นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา [↑](#footnote-ref-11)
12. Fixed Rate [↑](#footnote-ref-12)
13. Floating Rate [↑](#footnote-ref-13)
14. Loan Deposit Transaction Type = 184011 (Balance This Period) [↑](#footnote-ref-14)
15. เมื่อ Arrangement Type เป็น เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย [↑](#footnote-ref-15)
16. เมื่อ Arrangement Type เป็น 018052: เงินทดรองจ่ายดำเนินคดี และ 018054: สินทรัพย์อื่น [↑](#footnote-ref-16)
17. Partial Mapping ปรับจาก Element ใน DS\_DRD เป็น Classification [↑](#footnote-ref-17)